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ภาพกิจกรรม
พิธีมอบรางวัลในโครงการ “เสริมสร้างจิตส�านึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO”

 วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการ 
ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในโครงการ “เสริมสร้าง
จิตส�านึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO” และการอบรม
ปฐมพยาบาลการช่วยฟ้ืนคนืชพี (CPR) การใช้เคร่ืองกระตกุหัวใจ
ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยมีนายคุณวุฒิ ตันตระกูล
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน และนายแพทย์
แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ในฐานะประธาน
คณะท�างานโครงการเสริมสร้างจิตส�านึกในการใช้รถใช้ถนน

จากคลิปวีดิโอ เป็นผู้ประกาศรางวัล

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น�าคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

 วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ นายสรศักดิ์ เพียรเวช
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น�าคณะผู้บริหาร ส�านักงาน
เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ร่วมบนัทกึเทป ถวายพระพรชยัมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ให้การรับรอง รองผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี 

 วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นางพรพิศ
เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายมิน บยอง-ชัน รองผู้อ�านวยการกองการศึกษาและ
ฝึกอบรม ส�านักงานการฝึกอบรม ส�านักงานเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
และแลกเปลีย่นความรูด้้านระบบงานของส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ด้านการพฒันาบคุลากรและเยีย่มชม
ห้องประชมุรฐัสภา โดยรองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ได้กล่าว
ต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย
และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได ้มีความร ่วมมือระหว ่างกัน
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และจะครบรอบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๖๑
ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศจะได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ ในด้านต่าง ๆ และกระชับความสัมพันธ์อันดีให ้
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป
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พิธีเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกิจกรรมเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม

และกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมี

นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร 

เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมในพิธี

พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน

 วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคาร ๖๐๖ ส�านักพระราชวัง สนามเสือป่า 

กรุงเทพมหานคร นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร พร้อมคณะผู้บริหารของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ส�าหรับ

ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาตามแนวพระราชด�าริ โครงการ

จิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู

ในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการ

พัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ

 วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

ณ พระลานพระราชวังดุสิต นางชลลดา กันคล้อย ที่ปรึกษา

ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ว่าที่ร้อยต�ารวจตรีอาพัทธ์ สุขะนันท์ 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อ�านวยการ

ส�านักประชาสัมพันธ์ และนางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ ผู้อ�านวยการ

ส�านักสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ

ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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พิธีเปิดการเสวนาเรื่อง “ท่องเที่ยว ไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใส ทุกที่”

 วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์
พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง “ท่องเที่ยว 
ไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใส ทุกที่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
อย่างบูรณาการ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตลาดจีนอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก
กรณีเรือล่มจังหวัดภูเก็ตท�าให้นักท่องเท่ียวลดลง ตลอด
จนบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดจีน ให้เกิดความยั่งยืน 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวอาศิรวาท

 วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ 
นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าว
อาศิรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ ได้มีผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู ้แทนราษฎรร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง จากนั้น 
เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรและผู ้บริหาร พร้อมด้วย
ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายพระพร

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เยอรมัน

 วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก
ชุมนุม อาจวงษ์ ประธานกลุ ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย - เยอรมัน พร้อมด้วย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และ
ศาสตราจารย์คลินิก นิเวศน์ นันทจิต คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - เยอรมนี เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อ
เป็นเกียรติแก่นายเพเทอร์ พรือเกล (H.E. Peter Preugel) 
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�าประเทศไทย เนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 
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 ในเวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคาร

รัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายพระพร

ชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ

เป็นพลังของแผ่นดิน โดยได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หั ว  พร ้อมเป ิดกรวยกระทงดอกไม ้

หน้าพระฉายาลกัษณ์ พร้อมกราบบงัคมทูลถวายพระพรชยัมงคล

และกล่าวน�าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการรัฐสภา

ฝ่ายการเมือง และข้าราชการรัฐสภาสามัญ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 และเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร

วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะจิตอาสา

ประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บุคลากรส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ

บุคลากรในวงงานรัฐสภา ร่วมกันท�าความสะอาดทางเท้าต้ังแต่บริเวณ 

ประตู ๓ อาคารรัฐสภา ไปจนถึงสี่แยกพิชัย และร่วมกันท�าความสะอาด

บริเวณโดยรอบวัดน้อยนพคุณ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบวัดปรับปรุง

ทางเดินเท้า และท�าความสะอาดลานอเนกประสงค์หลังวัด รวมทั้ง ท�าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน

วัดน้อยนพคุณ ส�าหรับกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” จัดโดย คณะกรรมการ

ด�าเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ 

นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้าพระสยามเทวาธิราช ศาสตราจารย์

พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น

ประธานในพิธีท�าบุญตักบาตร โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ 

พอจติ รองประธานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ คนทีส่อง เข้าร่วมพิธี

โดยประธานฯ ได้จดุธูปเทยีนบูชาพระสยามเทวาธริาช พระเสือ้เมือง

พระทรงเมือง และพระภูมิเจ้าที่ พร้อมถวายพวงมาลัย ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวค�าถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมตักบาตร

พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
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พธิที�าบญุตกับาตรและพิธถีวายสตัย์ปฏญิาณเป็นข้าราชการท่ีดีและพลงัของแผ่นดิน ประจ�าปี ๒๕๖๑

 วนัเสาร์ที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา 

ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรและ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประจ�าปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 จากนั้น ในเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ พระบรม

มหาราชวัง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 และเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ท้องสนามหลวง

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายเทียนพรรษา

 วนัพฤหสับดท่ีี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ วัดน้อยนพคณุ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร

วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

ถวายเทยีนพรรษา โดยได้จดุธปูเทียนบชูาพระรตันตรยั พร้อมกล่าว

อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และถวาย

เทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัย โดยมีสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี
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กจิกรรมท�าบญุตกับาตร ถวายภตัตาหาร 

 วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ 

นาฬิกา ณ ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าร่วมกับสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในกิจกรรมท�าบุญตักบาตร ถวาย

ภัตตาหาร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ 

นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์

พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

พร้อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลง

สรรเสรญิพระบารมี ร่วมกับสมาชกิสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ 

ผูบ้รหิารข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานราชการส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร และส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับมอบกระเช้าผลไม้อวยพรวันเกิดจาก เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์

พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รับมอบกระเช้าดอกไม้อวยพรวันเกิดจาก นายสรศักดิ์ เพียรเวช

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
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พิธีท�าบุญตักบาตร 

 วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา 

ณ บริเวณด้านหน้าพระสยามเทวาธิราช ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร

วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

ท�าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๑ โดยประธานสภานิตบิญัญติัแห่งชาติได้จดุธูปเทยีน

บูชาพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิ

เจ้าที่ พร้อมถวายพวงมาลัย

 จากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และ

ตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร และส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

 ต่อจากนั้น นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง

และพนักงานราชการ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๒

 วนัพฤหสับดท่ีี ๙ สงิหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ บรเิวณด้านหน้าอาคารรฐัสภา ๒ ศาสตราจารย์

พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการ

จิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๒ เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๖๑ จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในเวลา

๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ศาสตราจารย์

พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มอบป้ายสนามกฬีาเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา 

จากนั้น คณะจิตอาสา ร่วมกันทาสีก�าแพง ปรับปรุง

พื้นสนาม และปรับปรุงทางระบายน�้าบริเวณรอบโรงเรียน

วัดน้อยนพคุณ 



๙การประชุมสภา

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

การประชุมสภา

ครั้งที่  ๒๕ /๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

 ประธานดําเนินการเปดประชุมและในการประชุม

ครั้งนี้ไมมีเรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม เรื่องรับรอง

รายงานการประชุม และเรื่องกระทูถาม ประธานในที่

ประชุมจึงดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้

 เรื่องที่พิจารณา

 ๑. รางพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (เรื่องดวน)

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จํานวน ๒๑ คน

โดยกําหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภามีมติแตงตั้ง และกําหนด

เวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแตวันถัดจากวันที่สภา

มีมติกําหนดเวลาแปรญัตติ ตามขอบังคับฯ

 ๒. ขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเพ่ือมี

มติมิใหเปดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ 

จํานวน ๑ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕

มนีาคม ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย) (เรื่องตามระเบียบวาระ)

 ผลการพิจารณา 

 ที่ประชุมลงมติมิใหเปดเผยบันทึกการประชุมของ

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ

กิจการตํารวจ จํานวน ๑ ครั้ง ดังกลาว

 ๓. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๗๑/๑๐ (๑๐)  แหงพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕)

 ผลการพิจารณา

 เนือ่งจาก ผูชีแ้จงตดิภารกจิสาํคญัเรงดวน ทีป่ระชมุ

จึงมีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติ

แหงชาติครั้งถัดไป

ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ประธานดําเนินการเป ดประชุม และแจ งให 

ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

 ๑. เ ร่ือง  รายงานผลการดํ า เนินการของ

คณะรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ปญหา

วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา

ปญหานํ้าเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล



๑๐เอกสารขาวรัฐสภา

 ๒. เ รื่ อ ง  ร ายงานผลการ ดํ า เนิ นการของ

คณะรัฐมนตรีตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๓. เ รื่ อ ง  ร ายงานผลการ ดํ า เนิ นการของ

คณะรัฐมนตรีตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารใน

การปองกนัและปราบปรามการทจุริต (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....

 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องที่พิจารณา

 ๑. กระทูถาม เรื่อง การจัดการวัคซีนพิษสุนัขบา 

ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ เปนผู ตั้งถามถามนายก

รัฐมนตรี 

 ผลการพิจารณา

 นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายลักษณ วจนานวัช) เปน

ผูตอบกระทูถามดังกลาว

 ๒. ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย

ประธานคณะกรรมาธิการวสิามัญฯ (นายวรีะศกัดิ ์ โควสรุตัน)

ไดขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว

เปนครั้งท่ีสอง ออกไปอีก ๖๐ วัน โดยขอบังคับฯ 

ขอ ๙๘ วรรคหนึ่ง (๑) กําหนดใหประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติเสนอตอที่ประชุมสภาและท่ีประชุมสภาอาจ

ลงมติใหขยายเวลาท่ีกําหนดไวไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละ

ไมเกินสามสิบวัน

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบใหงดใชขอบังคับฯ ขอ ๙๘ 

วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบขอ ๒๑๓ เปนการชั่วคราวเฉพาะ

กรณี โดยใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายเวลาการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนครั้งที่สองออก

ไปอีก ๖๐ วัน นับแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ๓. รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่องดวนที่ ๒ ใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ

ใหดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงิน ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเสร็จแลว

หลังจากประธานของที่ประชุมไดแจงผลการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ที่ไดเสนอความเห็นวาไมสมควรเปดเผยรายงานการ

ประชุมลับดังกลาว ตามขอบังคับฯ ขอ ๓๔

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวยกับความเห็นของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไมสมควรเปดเผยรายงาน

การประชุมลับดังกลาว

 ๔. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป

พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๗๑/๑๐ (๑๐) แหงพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕)

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกลาว

ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ประธานดาํเนนิการเปดประชมุ และแจงใหท่ีประชมุ

รับทราบ ดังนี้

 ๑. เ ร่ือง  รายงานผลการดํ า เนินการของ

คณะรัฐมนตรีตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร  

(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….

 ๒. เ รื่ อ ง  ร าย ง านผลกา รดํ า เ นิ น ก า ร ขอ ง

คณะรัฐมนตรีตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  

(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….



๑๑การประชุมสภา

 ๓.เรื่อง คําสั่ งหัวหน าคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง

การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

 ๔. เรื่อง คําสั่ งหัวหน าคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง 

ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในคําสั่งหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติวาดวยการแกไขปญหาการทําการ

ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม

 ๕. เรือ่ง สาํนักงานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบัิตหินาที่

สาํนกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดจดัโครงการ

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท : ศึกษาการส งเสริม

เอกลักษณของชาติไทยสูสายตาชาวโลก เพื่อนําคณะ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห งชาติและคู สมรสเข าชม

นิทรรศการ Great and Good Friends : ของขวัญ

แหงมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา” 

และพิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬกา

 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องที่พิจารณา

 ๑. รางพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออก

และนําเขาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะ

รัฐมนตรีเปนผูเสนอ

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติ

มอบหมายใหคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและ

การคลังเปนผูพิจารณา โดยกําหนดเวลาการพิจารณา

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภามีมติมอบหมาย และ

กําหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแตวันถัดจากวัน

ที่สภามีมติกําหนดเวลาแปรญัตติตามขอบังคับ

 ๒. รางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เสร็จแลว

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มตนดวย

ชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราไป

จนจบราง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช

เปนกฎหมาย

 ๓. รางพระราชบัญญัติคุ มครองการดําเนินงาน

ของศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย

พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการการตางประเทศพิจารณาเสร็จ

แลว

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มตนดวย

ชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราไป

จนจบราง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช

เปนกฎหมาย

 ๔. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและ

สํานักงานศาลปกครอง ประจําป ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๙๓ 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของ

ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําป ๒๕๕๙ 

ตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียบรอยแลว



๑๒เอกสารขาวรัฐสภา

ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ประธานดําเนินการเปดประชุมและในการประชุม

ครั้งนี้ไมมีเรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม เรื่องรับรอง

รายงานการประชุม และเรื่องกระทูถาม ประธานในที่

ประชุมจึงดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้

 เรื่องที่พิจารณา

 ๑. การใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ

ใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา  ๒๒๒  

มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ. ๒๕๖๐)

 ผลการพิจารณา

 ท่ีประชุมมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือ

ทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารง

ตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๑๗ คน โดยงดใช

ขอบังคับ ขอ ๑๓๑ วรรคสอง เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี 

เพือ่กาํหนดใหคณะกรรมาธกิาร มรีะยะเวลาการดาํเนินงาน

ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่แตงตั้ง

 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขยายกรอบอํานาจ

หน าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา

เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาจัดทํารางรัฐธรรมนูญ

 ผลการพิจารณา

 ท่ีประชุมลงมติเห็นควรใหขยายกรอบอํานาจ

หนาทีข่องคณะกรรมาธกิารสามัญพิจารณาศกึษา เสนอแนะ

และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํา

รางรัฐธรรมนูญ

 ๓. ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา 

ครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมลงมติ ให  งดใช ข อบังคับข อ ๙๘ 

เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหวางประโยชนส วนบุคคลกับประโยชนส วนรวม 

พ.ศ. …. (ขอขยายครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

 ๔. ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ 

ออกไปอีก ๖๐ วัน)

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมลงมติใหงดใชขอบังคับขอ ๙๘ เปนการ

ชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณารางพระราช

บัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก 

๖๐ วัน

 ๕. ขอขยายเวลาการปฏบิตังิานของคณะกรรมาธกิาร

สามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็น

เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารางรัฐธรรมนูญ (ขอ

ขยายเวลา ครั้งที่ ๑๒ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมลงมติใหงดใชขอบังคับขอ ๙๘ เปนการ

ชั่ วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ

และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํา

รางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๒ ออกไปอีก ๙๐ วัน



๑๓การประชุมสภา

 ๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง

ประยกุตรปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิ Monozukuri 

ในระบบ KOSEN ของญี่ปุ นใหสอดคลองกับระบบ

อาชีวศึกษาของไทยคณะกรรมาธิการการศึกษาและ

การกีฬาพิจารณาเสร็จแลว 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมไดพิจารณารายงาน และเห็นดวยกับ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

 ๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดลําดับ

ความเหมาะสมในการรับซื้อไฟฟาตามประเภทเชื้อเพลิง

พลังงานทดแทนคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณา

เสร็จแลว

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมไดพิจารณารายงาน และเห็นดวยกับ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

 ๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอ

ปรบัปรงุการจัดทาํแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟาของประเทศ

(Power Development Plan : PDP) คณะกรรมาธิการ

การพลังงานพิจารณาเสร็จแลว

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมไดพิจารณารายงาน และเห็นดวยกับ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

 ๙. รายงานการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ

มาตรการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากการเอาไปโดย

มิชอบ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณา

เสร็จแลว 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุม

สภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งถัดไป

 ๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบ

ตอการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการสงเสริมและสนับสนุน

อตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวของกบัยานยนตไฟฟาของประเทศไทย   

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 

พิจารณาเสร็จแลว

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุม

สภานิติบัญญัติแหงชาติครั้งถัดไป

ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ประธานดําเนินการเป ดประชุม และแจ งให 

ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

 ๑. สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติขอลาออก ดวย 

พลเอก กิตติพงษ  เกษโกวิท  สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ไดมีหนังสือขอลาออกจากการเปนสมาชิก

นิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ เปนตนไป

 ที่ประชุมรับทราบ

 เรื่องที่พิจารณา

 ๑. ร างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

(เรื่องดวน)

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแหง

รางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา และมีมติให

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา

จาํนวน ๒๙ คน โดยมกีาํหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั 

ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๑๗ วรรคหนึ่ง และที่ประชุมมีมติให

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่สภา

นิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ชุดนี้



๑๔เอกสารขาวรัฐสภา

 ๒. รายงานผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  

(สวนที่ ๑) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยซ่ึงคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

พิจารณาเสร็จแลว 

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติ รับทราบรายงานฯ ดั งกล าว 

พรอมทั้งเห็นชอบดวยกับขอสังเกตและขอเสนอของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

 ๓. รายงานการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ

มาตรการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากการเอาไปโดย

มิชอบ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณา

เสร็จแลว

 ผลการพิจารณา

 ทีป่ระชมุมมีตริบัทราบรายงานฯ ดังกลา ว พรอมทัง้

เห็นชอบด วยกับข อสั ง เกตและข อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบ

การพิจารณาดําเนินการตอไป

 ๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบ

ตอการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการสงเสริมและสนับสนุน

อตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวของกับยานยนตไฟฟาของประเทศไทย

ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

พิจารณาเสร็จแลว

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกลาว พรอมทั้ง

เห็นชอบด วยกับข อสั ง เกตและข อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรี และ

หนวยงานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดําเนินการ

ตอไป

 ๕. ขอขยายเวลาการพจิารณารางพระราชบญัญตัิ

เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยประธาน

คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ (พลเอก ศุภกร สงวนชาตศิรไกร)

ไดขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว

เปนครั้งที่หนึ่ง ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแตวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ผลการพิจารณา

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

 สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา 

จํานวน ๑ ฉบับ คือ

 - ร างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน

ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

****************
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รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน
 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายปิแอร์ อันโต นิโอ แพนเซอรี (Mr. Pier Anonio 
Panzeri) ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกของสภายุโรปชาวอิตาลี พร้อมคณะ ที่เข้าเยี่ยม
คารวะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย และพบหารือกับผู้แทนคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม 
และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอทราบพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย การเตรียม
การเลือกตั้ง ตลอดจนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางการเมือง รวมถึงสิทธิแรงงาน 
 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณสหภาพยุโรปส�าหรับความต้ังใจที่จะยกระดับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศไทย นอกจากนี้ไทยยังให้ความส�าคัญด้านการประมงท่ีผิดกฎหมาย
โดยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น�้าและสินค้าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าจะไม่มีการท�าประมงที่ผิดกฎหมายเข้าสู ่วงจร
การผลิตส�าหรับการส่งออก ควบคู่กับการพยายามอย่างหนักและ
ต่อเนื่องในการป้องกันการลักลอบค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ขณะนี้
ได้พิจารณาผ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งแล้ว ซึ่งจะน�าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณ
ที่สหภาพยุโรปเข้าใจพัฒนาทางการเมืองของไทย พร้อมหวังว่า
สหภาพยุโรปและไทยจะได้ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�าประเทศไทย
 วนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรบัรอง ชัน้ ๒ อาคารรฐัสภา ๑ ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วชิิตชลชยั

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Mikhailovich Barsky) 

เอกอคัรราชทูตสหพันธรฐัรสัเซียประจ�าประเทศไทย ทีเ่ข้าเยีย่มคารวะ เพือ่น�าส่งสารจากนางวาเลนตนิา มตัวเิยนโก 

(H.E. Ms. Valentina Matvienko) ประธานสภาสหพันธรฐัรสัเซยี เพือ่แสดงความยนิดต่ีอประเทศไทยในความส�าเร็จ

ของการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ที่ติดอยู่ภายในวนอุทยานถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย 

โดยในโอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณ

เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียท่ีตลอดระยะเวลาการด�ารง

ต�าแหน่งในประเทศไทย ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง

ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ใน

ระดับรัฐสภา ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียที่มี

มายาวนานถึง ๑๒๐ ปี
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โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ 
 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม (เพิ่มพิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี พลโท 

ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟื ้นคืนป่าชายเลนสู ่ธรรมชาติ สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ โดยกิจกรรมครั้งนี้ สนช. และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองทัพเรือ ร่วมกันจัดขึ้น

โดยมีสมาชิก สนช. รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วม

ในพิธี จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกางป่า

และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า ส�าหรับพ้ืนท่ีท่ีด�าเนินการปลูกป่าชายเลน

ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดเสม็ดงาม

จ�านวน ๑๒ ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งของประชาชน แต่ปัจจุบัน

ไม่มีการเลี้ยงกุ้งแล้วและถูกปล่อยให้เป็นร้างมาหลายปี จึงได้มอบ

พื้นท่ีให้กับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเพื่อจัด

ท�าเป็นแปลงปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

การเสนอร่าง พ.ร.บ. ยาแผนไทย พ.ศ. ....  
 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก ดร. สยันต์ พรมดี ประธานคณะผู้ยกร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ยาแผนไทย พ.ศ. .... พร้อมคณะ เพื่อขอเป็นผู้ริเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ. ยาแผนไทย พ.ศ. .... ภายหลังจาก

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. ได้ด�าเนินการพิจารณาเรื่อง “ข้อเสนอแนะ

และแนวทางการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....” เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกระทรวงสาธารณสุข

ได้ท�าการยกร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ เพื่อใช้แทน พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยในร่าง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับนี้

มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และยาสมุนไพร ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพการ

แพทย์แผนไทย การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการประกอบวิชาชีพการแพทย์พื้นบ้านอยู่

ด้วย แต่ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับยาแผนไทยดังกล่าวที่ก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับมีความขัดแย้งกันอยู่ จึงอาจ

ท�าให้เป็นการรอนสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเป็นการท�าลายภูมิปัญญาดั้งเดิม

อันเป็นอัตลักษณ์ของชาติ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวและสนับสนุนนโยบายของรัฐให้เป็นไปโดย

ถูกต้อง ตามหลักการส่งเสริมและการสนับสนุนให้มี

การพัฒนาภูมิป ัญญาด ้านแพทย ์แผนไทยให ้ เกิด

ประโยชน์สูงสุดและเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพตาม

กฎหมายรฐัธรรมนญู ปี ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๔๐

จึงเห็นสมควรให้มีร่าง พ.ร.บ. ยาแผนไทย พ.ศ. ... ขึ้น 

เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับยาแผนไทย ยาแผน

โบราณ และยาสมุนไพรเป็นการเฉพาะต่อไป
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รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 
 วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บรเิวณห้องโถง อาคารรฐัสภา ๑ นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธาน

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) คนทีห่นึง่ รับหนังสอืจาก นายประพัฒน์ ปัญญาวัฒนานนท์ ตวัแทนผูป้ระกอบ

อาชีพทนายความ พร้อมคณะ ที่ขอให้ สนช. ช่วยประสานงานคณะรัฐมนตรี และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

รวมทัง้ กรรมการทีม่อี�านาจพจิารณา เพือ่ขอคดัค้านการขอเปิดเสรใีห้คนต่างด้าวมาประกอบอาชพีในประเทศไทยใน 

๕ สาขาวิชาชพี ซ่ึงประกอบไปด้วยอาชีพธรุกิจบรกิารให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายให้กบับรษิทัในเครอื ธรุกจิบรกิารด้าน

กฎหมาย ธรุกจิบรกิารให้เช่าพืน้ท่ีและสาธารณปูโภค และธุรกิจ

บริการให้กู้ยืมเงินให้กับบริษัทในเครือ รวมทั้ง อาชีพสงวน

ที่ห้ามคนต่างด้าวท�าโดยกระทรวงแรงงานได้มีการทบทวน

เสนอให้คนต่างด้าวประกอบอาชีพได้ใน ๑๐ อาชีพ 

เน่ืองจากเห็นว่าในแต่ละประเทศก็ยังไม่ได้เปิดเสรีให้คนไทย

ไปประกอบอาชีพดังกล่าวได้ อีกทั้งประเทศไทยยังไม่พร้อม

ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการเงิน ด้านคอมพิวเตอร์ และ

ประการที่ส�าคัญท่ีสุด คือ ด้านความมั่นคงของประเทศ 

การเข้าร่วมคณะผู้สังเกตการณ์จาก APA ในการเลือกตั้งทั่วไปของสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา 
 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assemby : APA) 

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในคณะผู้สังเกตการณ์จาก APA ในการเลือกตั้งทั่วไปของสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา 

สมัยที่ ๖ คณะผู้สังเกตการณ์จาก APA ประกอบด้วย ผู้แทนรัฐสภาจากอิหร่าน คูเวต ปากีสถาน บังกลาเทศ และ

บาห์เรน รวมทั้ง Dr. Ali Khorram รองเลขาธิการ APA ใน

โอกาสนี้ คณะผู้สังเกตการณ์จาก APA ได้เข้าเยี่ยมคารวะ

ผู้น�าอาวุโสของกัมพูชา เยี่ยมชมการเปิดหน่วยเลือกตั้ง 

สังเกตการณ์เลือกตั้ง และกระบวนการนับคะแนน รวมทั้ง 

ได้เยี่ยมชมบรรยากาศในการเลือกตั้ง และร่วมแถลงข่าวต่อ

สื่อมวลชนในช่วงค�่า โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศหลักที่สนับสนุน

การเลือกต้ัง เช่น หีบบัตรและคูหาการลงคะแนน และ

มีคณะผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศ
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การเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ และงานสัปดาห์จุฬาอาเซียน ครั้งที่ ๗  
 วนัอังคารท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารเฉลมิราชกุมาร ี๖๐ พรรษา จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยธุยา รองอธกิารบด ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวเปิดงาน

เสวนาประชาคมอาเซยีนของรฐัสภา คร้ังที ่๔ และงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซยีน ครัง้ที ่๗ เรือ่ง “จบัตาประชาคมอาเซยีน 

สูก่ารประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีนในปี ๒๐๑๙ ณ ประเทศไทย” โดยมศีาสตราจารย์กติติคณุ ดร. สทุธพินัธ์ จริาธวิฒัน์ 

ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร และดร. กมลนิทร์ พนิิจภูวดล ผูอ้�านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน) 

ส�าหรับโครงการเสวนาดังกล่าว จัดโดย ส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ร่วมกับศนูย์อาเซยีนศกึษา จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั สถาบนัพระปกเกล้า และสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้า

และการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

- ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งสร้างความร่วมมือ

และความเข้มแข็งด้านประชาคมอาเซียน และสร้างความตื่นตัวในการ

เป็นเจ้าภาพจดัประชมุอาเซยีน และประชมุรฐัสภาระหว่างประเทศภายใต้

กรอบของ AIPA ในปี ๒๐๑๙

เลขาธิการรัฐสภาอาเซียน ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐสภาอาเซียนหลังปี ๒๕๖๒”  
 จากนั้น ในเวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการรัฐสภาอาเซียน ปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “รัฐสภาอาเซียนหลังปี ๒๕๖๒” โดยกล่าวว่าในฐานะเลขาธิการรัฐสภาอาเซียน เราต้องท�าให้ทุกคนเห็น

คุณค่าของอาเซียน และรู้จักอาเซียน โดยกฎหมายของรัฐสภาอาเซียน ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท�าให้

ประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกันน้อยลง อีกทั้งภูมิภาคอาเซียนต้องเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมกันแก้ไขปัญหา

และผลักดันฉันทามติต่าง ๆ ให้บรรลุผลให้สมาชิกรัฐสภา เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันข้อกฎหมายร่วมกัน

สร้างมาตรฐานท้ังทางกฎหมายและบทลงโทษ ตลอดจนท�ากฎหมายให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน โดย

สมาชิกรัฐสภาอาเซียนทุกประเทศต้องสื่อสารเพื่อท�าความเข้าใจกับประชาชน ในข้อกฎหมายในความหมาย

เดียวกัน เพ่ือความเท่าเทียมกัน ส�าหรับเป้าหมายหลักที่รัฐสภาอาเซียนพยายามท�าคือ ผลักดันกฎหมายให้เป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน และหาทางแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อขัดแย้งภายในอาเซียน โดยขอให้ทุกประเทศสมาชิกน�า

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของรัฐสภาอาเซียน กลับไปผลักดันให้เกิดข้ึนจริง เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

ท้ังน้ี รัฐสภาอาเซยีนหลงัปี ๒๕๖๒ ต้องเป็นองค์กรแห่งความรบัผิดชอบ โดยมปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง และเป็นองค์กร

ท่ีท�าให้ทุกเสยีงของทุกคนมีค่า เป็นเสยีงท่ีทุกคนได้ยนิ เคารพในเสยีงของทุกคน เพือ่ขับเคล่ือนรฐัสภาอาเซยีนให้ก้าว

ไปข้างหน้า ท�าให้ทุกมติของรัฐสภาอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงและบรรลุ

เป้าหมาย โดยทุกเสยีงจะช่วยน�าพาอาเซยีนไปสู่การเป็นองค์กรระดบั

สากล ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และทุกประเทศต้องร่วมมือกัน

เพือ่รวมตวักนัเป็นหนึง่เดยีว ภายใต้การเป็นอาเซยีน และท่ีส�าคญัคือ

เราทุกคนต้องภาคภมิูใจในความเป็นประชาคมอาเซยีน

นายอิสรา  สุนทรวัฒน์
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การประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย  
 วนัท่ี ๒ สงิหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Aryaduta เมอืงเดนปาซาร์ เกาะบาหล ี สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 

พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สขุสมจิตร์ และ นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศภุมติร เป็นผู้แทนสมาชิกสภานิตบิญัญัติ

แห่งชาต ิ (สนช.) เข้าร่วมการประชมุเชงิปฏบิติัการของรฐัสภาระดบัภมิูภาคว่าด้วยการเพิม่ความเข้มแข็งทางกฎหมาย 

เพื่อคุ ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยการประชุมมีการบรรยาย

และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมู่สมาชิก

รัฐสภาเก่ียวกับกรอบการคุ้มครองเด็กในอาเซียน

จากการใช้ประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ

ในรูปแบบต่าง ๆ แนวโน้มการแสวงหาผล

ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการท่องเท่ียวระดับ

ภูมิภาคและระดับสากล และกฎหมายของ

ออสเตรเลียเกี่ยวกับการห้ามเดินทางท่องเท่ียว

กรณท่ีีมกีารกระท�าความผดิทางเพศกบัเดก็ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย  
 วนัท่ี ๓ สงิหาคม ๒๕๖๑ นายนัฑ ผาสุข เลขาธกิารวฒิุสภา ปฏบิติัหน้าทีเ่ลขาธกิารสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ 

ได้รบัมอบหมายจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วชิิตชลชัย ประธานสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ (สนช.) เป็นตวัแทนรับ

หนงัสอืจาก พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด พร้อมคณะ

ผูร้เิร่ิมเสนอกฎหมาย เพ่ือเข้าชือ่เสนอร่างกฎหมายสหกรณ์ (ฉบบัที.่..) พ.ศ. .... ซึง่ผู้ร่วมลงช่ือสนับสนุนส่วนใหญ่เป็น

สมาชกิสหกรณ์ประเภทต่างๆ ท่ัวประเทศ จ�านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน โดยสาระส�าคญัของร่างกฎหมายสหกรณ์ ฉบับน้ี 

คือ การเสนอให้มีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

(คพช.) เพ่ิมอ�านาจหน้าทีใ่ห้ คพช. ในการส่งเสรมิ สนบัสนนุสร้างเสถยีรภาพ ด�ารงเงนิกองทนุรกัษาเสถยีรภาพ

ระบบสหกรณ์ และแก้ไขเพิ่มเติมการกระท�าการหรืองดยกเว้นกระท�าการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ รวมทั้ง เพิ่มบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานและการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน และอ�านาจหน้าท่ีและการด�าเนินงาน

ของคณะอนกุรรมการส่งเสรมิ ก�ากบั ดแูลการบริหารเงนิและการ

ลงทุนของสหกรณ์ และแก้ไขเพ่ิมเติมให้การก�าหนดประเภทของ

สหกรณ์ ลกัษณะ วัตถปุระสงค์และขอบเขตของการด�าเนินการให้มี

มาตรฐานเดยีวกนั 
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รัฐสภาออสเตรเลียห้ามเยาวชนต่างชาติฝึกงานในรัฐสภา 

	 วนัที	่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๑		นายมัลคอล์ม	เทร์ินบลู	นายกรฐัมนตรขีองออสเตรเลยีกล่าวหาจีนเม่ือปีก่อนว่า	
แทรกแซงกิจการภายในของออสเตรเลีย	 จีนปฏิเสธและท�าให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศตึงเครียด	 เมื่อเดือน
กันยายน	 กรณีชาวนิวซีแลนด์คนหนึ่งที่เคยฝึกงานในคณะกรรมการรัฐสภาออสเตรเลียมีสายสัมพันธ์กับโรงเรียน
สายลับทหารจีน	 รายงานนี้ท�าให้ออสเตรเลียต้องทบทวนระบบการรับ
ผู ้ฝึกงานและก�าหนดมาตรฐานให้สอดคล้องกับหน่วยงานท้ังหมดของ
รัฐบาล	 ที่ผ ่านมามีนักศึกษาจีนยื่นขอฝึกงานในรัฐสภาออสเตรเลีย
จ�านวนมาก	 และหลายคนได้ฝึกงานนานหลายปี	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ออสเตรเลียเผยว่า	 ได้รับแจ้งเร่ืองห้ามส่งเยาวชนต่างชาติไปฝึกงาน
ในรัฐสภาเมื่อปลายปีก่อน	 แต่เรื่องเป็นท่ีทราบในวงกว้างเม่ือเว็บไซต์

มหาวิทยาลัย	โพสต์ระเบียบใหม่ออกมา	

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือและสหรัฐเดินหน้าข้อตกลงยุติโครงการนิวเคลียร์ 

	 วนัท่ี	 ๑๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 นายมุน	 แจอนิ	 ประธานาธบิดเีกาหลใีต้ปราศรยัระหว่างการเยอืนสงิคโปร์ว่า

หากนายคิม	 จองอึน	 ผู้น�าเกาหลีเหนือท�าตามค�ามั่นสัญญาที่จะปลดชนวนอาวุธนิวเคลียร์แล้ว	 ก็จะสามารถน�าพา

ประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้	 ผู้น�าเกาหลีใต้กล่าวว่า	 แนวทางดังกล่าว

ไม่ใช่เรื่องง่าย	 แต่หากด�าเนินการอย่างจริงจังแล้ว	 จะสามารถบรรลุผล

ส�าเร็จได้	 โดยอ้างถึงความตกลงในการพบกันระหว่างนายคิม	 จองอึน

กับประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ของสหรัฐที่สิงคโปร์เม่ือเดือนที่แล้ว

ประธานาธิบดีมุนกล่าวด้วยว่า	เกาหลีใต้ยินดีที่จะก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

กับเกาหลีเหนือ	เมื่อเกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์แล้ว

คณะสอบสวนพิเศษเรื่องรัสเซียแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทหารรัสเซีย ๑๒ นาย
	 วนัที	่	๑๔		กรกฎาคม	๒๕๖๑		คณะสอบสวนทีน่�าโดยนายโรเบร์ิต	มลุเลอร์	อดตีผู้อ�านวยการส�านักสอบสวน
กลาง	 (เอฟบไีอ)	 ย่ืนฟ้องเจ้าหน้าท่ีรฐับาลรสัเซยีเป็นครัง้แรก	 หลงัจากก่อนหน้าน้ีได้ยืน่ฟ้องชาวรสัเซียจ�านวนหนึง่ว่า
ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ยุยงให้ผูมี้สทิธิเลอืกต้ังชาวอเมรกัินแตกกัน	 ค�าฟ้องหนา	 ๒๙	 หน้า	 แจกแจงวธิกีารทีร่สัเซียเจาะ
บัญชอีีเมลคนพรรคเดโมแครตหลายเดอืนก่อนการเลอืกตัง้	 จากน้ัน
อีเมลต่าง	 ๆ	 ที่ส่วนใหญ่มีเน้ือหาเป็นผลเสียต่อนางคลินตันก็ไป
ปรากฏในเวบ็ไซต์วิกลิกีส์ช่วงใกล้จบการหาเสยีง	 ต่อมาในวนัที	่ ๑๕	
สงิหาคม	 จ�าเลยชาวรสัเซยีซ่ึงใช้ชือ่ปลอมว่า	 Guccifer	 2.0	 ตดิต่อ
คนรู้จักกับคณะหาเสียงของโดนัลด์	 ทรัมป์	 เสนอว่าจะช่วยให้ชนะ
เลือกตั้ง	 ค�าฟ้องของคณะสอบสวนพิเศษระบุชื่อจ�าเลยทั้งหมด
ว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีข่าวกรองทหารรสัเซีย

นายมุน แจอิน

นายโรเบิร์ต มุลเลอร์
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สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษอนุมัติการแก้ไขกฎหมายภาษีอากร ที่จะใช้หลังออกจากสหภาพยุโรป 

	 วันที่	 ๑๗	 	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติ	 ๓๐๕	 ต่อ	 ๓๐๒	 เสียง	 อนุมัติการแก้ไข

กฎหมายภาษีอากร	ซึ่งจะยุติการจัดเก็บภาษีอากรให้กับสหภาพยุโรปหลังจากอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิก	โดย

รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเทเรซา	 เมย์	 เลือกที่จะไม่เผชิญแรงกดดันจากบรรดาสมาชิกหัวแข็งที่สนับสนุนเบร็กซิท

ภายในพรรค	 ด้วยการยอมตามข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายท่ี

เสนอมา	 ส่วนการแก้ไขกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือการออกจากระบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่มของอียู	 สภาล่างอังกฤษมีมติด้วยคะแนน	 ๓๐๓	 ต่อ	

๓๐๐	เสียง	ซึ่งรัฐสภาอังกฤษได้ลงคะแนนผ่านร่างกฎหมายทั้งฉบับ

ด้วยคะแนน	๓๑๘	ต่อ	๒๘๕	เสียง		ขั้นต่อไปคือการส่งให้วุฒิสภา

อนุมัติเพื่อตราเป็นกฎหมายต่อไป							

ฮ่องกงเริ่มกระบวนการที่อาจน�าไปสู่การยุบพรรคการเมืองสนับสนุนการแยกตัวจากจีน  

	 วนัที	่	๑๗		กรกฎาคม	๒๕๖๑		พรรคแห่งชาตฮ่ิองกง	ออกหนังสอืท่ีส�านักงานความม่ันคงส่งถึงนายแอนด	ีชาน	

ผู้ก่อตั้งพรรควัย	 ๒๗	 ปี	 ขีดเส้นตายให้แถลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน	 ๒๑	 วัน	 ว่าเหตุใดพรรคจึงไม่สมควร

ถูกยุบ	 นายชานซึ่งเคยถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงกล่าวว่า	 จะปรึกษา

ทนายว่าจะด�าเนินการอย่างไรต่อไป	พรรคนี้ตั้งขึ้นในปี	๒๕๕๙	มีสมาชิกอย่างน้อย	๒,๕๐๐	คน	เป็นกลุ่มเล็ก	ๆ

ท่ีประกาศตัวอย่างเปิดเผยสนับสนุนให้ฮ่องกงแยกตัวเป็นเอกราชจากจีน	 ผู้บริหารส�านักงานความมั่นคงระบุว่า

ยังไม่ได้สั่งยุบพรรคการเมืองนี้	 เพราะจะท�าได้หลังจากที่ให้เวลาชี้แจงแล้ว	 ฮ่องกงมีเสรีภาพในการชุมนุม	

แต่ใช่ว่าสิทธินี้จะปราศจากข้อจ�ากัด	 หนังสือดังกล่าว	 เพียงแต่

อ้างกฎหมายสังคมท่ีบัญญัติว่า	 ทางการอาจประกาศให้กลุ่มใด

กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มนอกกฎหมายเพื่อประโยชน์ความม่ันคงแห่งชาติ

หรือความปลอดภัยสาธารณะ	 เพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคม

หรอืการคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพของผูอ่ื้น	ค�าว่าความมัน่คงแห่งชาติ

ถูกนิยามอย่างเจาะจงว่า	 คือการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนและ

เอกราชของสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาระบุว่า การรณรงค์ชักชวนคนคว�่าบาตรการเลือกตั้งถือเป็นการก่ออาชญากรรม 

	 วันที่	 	 ๑๗	 	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 กัมพูชากล่าวกับผู้สื่อข่าว

ขณะแถลงเปิดตัวขวดหมึกจ�านวนมากส�าหรับพิมพ์น้ิวมือผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งว่า	 ในประเทศประชาธิปไตยการเลือกตั้ง

เป็นส่ิงส�าคัญมาก	 การชักชวนคนต่อต้านการเลือกตั้ง	 หรือก่อกวนไม่ให้คนไปใช้สิทธิจึงถือเป็นการก่ออาชญากรรม

ทางการจะด�าเนนิการทางกฎหมายกบัทกุคนทีเ่กีย่วข้องกับการคว�า่บาตร

และก�าลังจับตาผู้ที่ด่าทอหรือใช้ค�าหยาบคายกับเจ้าหน้าท่ีเลือกตั้ง

รัฐบาลจะด�าเนินคดีกับผู้ชักชวนคนคว�่าบาตรเลือกตั้ง	 หลังจาก

แกนน�าฝ่ายค้านหลายคนทีส่่วนใหญ่หนไีปอยูต่่างประเทศประสานเสยีง

กันชักชวนคนคว�่าบาตรเลือกตั้ง	

นายแอนดี ชาน 
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ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในตุรกีที่บังคับใช้เมื่อปี ๒๕๕๙ ก�าหนดสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีนี้ 

	 วันที่	๑๙		กรกฎาคม		๒๕๖๑	นายดีเรเจพ	ทายยิพ	แอร์โดอาน		ประธานาธิบของตุรกีประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินมาตั้งแต่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๕๙	หลังจากเหตุพยายามก่อรัฐประหารในกรุงอังการาและนครอิสตันบูล	ซึ่งมี

ผูเ้สยีชวีติ	 ๒๔๙	คน	 	 โดยทัว่ไปประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมักมีระยะเวลา	๓	 เดอืน	 แต่ทางการได้ขยายเวลาออกไป

ถึง	 ๗	 ครั้ง	 ล่าสุดส�านักข่าวอนาโดลู	 ของทางการแถลงว่า	 ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินจะยุติลงในเวลา	 ๐๑.๐๐	 นาฬิกา	 ในวันพฤหัสบดี

ตามเวลาท้องถิ่น	หรือเวลา	๐๕.๐๐	นาฬิกา	ในไทย	ภายหลังรัฐบาล

พิจารณาว่าจะไม่ยืดเวลาออกไปเป็นครั้งที่	 ๘	 ประกาศดังกล่าวยังผล

ให้มีผู้ถูกควบคุมตัวราว	 ๘๐,๐๐๐	 	 คน	 	 อย่างไรก็ตามกลุ่มฝ่ายค้าน

เกรงว่ารัฐบาลอาจออกกฎหมายใหม่ในสภาที่จะหาทางใช้มาตรการ

ควบคุมที่เข้มงวดกว่าเดิม

รัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติร่างกฎหมายอนุญาตให้ตั้งกาสิโนรีสอร์ท ๓ แห่งในประเทศ 

	 วันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 รัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติร่างกฎหมายอนุญาตให้ตั้งกาสิโนรีสอร์ท	 ๓	 แห่ง	

ในประเทศ	 เพือ่หวังดงึดดูนักท่องเทีย่วให้มากข้ึน	 โดยคาดว่ากาสโินรสีอร์ท	 ซึง่จะประกอบไปด้วยโรงแรม	 ห้องประชมุ

และห้างสรรพสินค้า	 จะสามารถเปิดด�าเนินการได้ในราวกลาง

ปี	 ๒๕๖๓	 อย่างไรก็ตาม	 ผลส�ารวจของสื่อมวลชนญี่ปุ ่นพบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้	 เพราะเป็นการมอมเมา

ให้ประชาชนติดการพนันและเกิดอาชญากรรมเพ่ิมขึ้น	 ขณะที่

ผู้เช่ียวชาญคาดว่า	 ผู้ที่เข้าไปเท่ียวในกาสิโนรีสอร์ทจะเป็นชาวญี่ปุ่น

มากกว่าที่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายนิยามประเทศอิสราเอลว่าเป็นรัฐชาติของชาวยิว
			 วันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 สภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายนิยามประเทศอิสราเอลว่าเป็นรัฐชาติ
ของชาวยิว	 ร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบจากสภาคเนสเซ็ท	 ด้วยคะแนน	 ๖๒	 ต่อ	 ๕๕	 เสียง	 เป็นส่วนหนึ่งใน
กฎหมายพื้นฐานที่เป็นเสมือนรัฐธรรมนูญอิสราเอล	 ก�าหนดให้ฮีบรูเป็นภาษาประจ�าชาติ	 ส่วนภาษาอาหรับที่เคย
เป็นภาษาทางการถูกลดไปเป็นภาษาที่มีสถานะพิเศษ	 นิยามการตั้งชุมชนชาวยิวว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศ	
กล่าวถึงอิสราเอลว่าเป็นมาตุภูมิประวัติศาสตร์ของชาวยิว	 และระบุว่าชาวยิวมีสิทธิก�าหนดอนาคตของตนเองใน
อิสราเอล	 ส่วนมาตราที่เจาะจงให้การตั้งชุมชนเฉพาะชาวยิวเป็นสิ่งถูกฎหมายถูกสมาชิกสภาและประธานาธิบดี
วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนต้องมีการแก้ไข	นายกรัฐมนตรีเบนยามิน	เนทันยาฮู	กล่าวหลังสภาผ่านร่างกฎหมาย
ที่รัฐบาลฝ่ายขวาของเขาสนับสนุนว่า	 เป ็นช ่วงเวลาส�าคัญ
ในประวัติศาสตร์รัฐอิสราเอลที่มีการจารึกเรื่องภาษา	 เพลงชาต	ิ
และธงชาติ	 หัวหน้าพันธมิตรพรรคอาหรับในอิสราเอลประณามว่า	
เป็นวาระสุดท้ายของประชาธิปไตยอิสราเอล	 สมาชิกสภาอาหรับ
พากันฉีกส�าเนาร่างกฎหมายกลางสภา	 ขณะท่ีเลขาธิการองค์การ

ปลดปล่อยปาเลสไตน์ชีว่้า	เป็นกฎหมายเหยียดเชือ้ชาตแิละอนัตราย	

นายดีเรเจพ ทายยิพ แอร์โดอาน
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คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการณ์เรียกร้องให้เมียนมารับผู้อพยพชาวโรฮิงญากลับประเทศ 
	 วันที่		๒๔		กรกฎาคม	๒๕๖๑	สมาชิก	๑๕	ชาติ	คณะมนตรีความมั่นคงออกแถลงการณ์เรียกร้องในการ
ประชุมลับรวมทั้งเรียกร้องให้เพ่ิมความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางกลับของชาวโรฮิงญาและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยไปยังบ้านเรือนในรัฐยะไข่	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมคณะมนตรี
ความมั่นคงยังได้ย�้าถึงความส�าคัญในการสอบสวนข้อกล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างอิสระและโปร่งใส	 ด้าน
นางครสิทนี	 ชราเนอร์	 บร์ูเกเนอร์	 ทตูยเูอน็ประจ�าเมยีนมากล่าวว่า	 รฐับาลเมียนมายนิดรีบัชาวโรฮิงญาหลายแสนคน
กลบัไปยงัรฐัยะไข่	 แต่กย็อมรบัว่า	 ยงัคงมคีวามตึงเครียดระหว่างชาวมุสลิม
โรฮิงญาและชาวพุทธในรัฐยะไข่	 ส่วนการหารือกับนางออง	ซาน	ซู	จี	
ผู้น�าเมียนมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง	และว่านางซู	จี	รับรู้
ถึงความยากล�าบากและความท้าทาย	ทูตยูเอ็นเดินทางไปยังเมียนมา
มาแล้ว	๒	ครั้งนับแต่เข้ารับต�าแหน่งเมื่อ	๒	เดือนก่อน	ซึ่งมีก�าหนดจะ
เดินทางไปเยือนอีกครั้งในเดือนกันยายน	 และมีแผนจะเดินทางไป
เยือนรัฐอื่นๆ	ในเมียนมาด้วย

สมาชิกลัทธิโอมชินริเกียวถูกประหารชีวิตเพิ่มอีก

	 วันท่ี	 ๒๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 สมาชิกอย่างน้อย	 ๒	 คนในลัทธิโอมชินริเกียว	 ถูกประหารชีวิตในวันนี้	

การประหารชวิีตสมาชกิโอมชนิรเิกยีว	 มขีึน้ภายหลงัจากทางการแขวนคอประหารชีวิต

นายโชโก	 อาซาฮาระ	 ผู้น�าลัทธิ	 และสมาชิกอีก	 ๖	 คน	 ไปเมื่อต้นเดือน	 ญี่ปุ่นเป็น

หนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิต	 และประชาชน

จ�านวนมากยังคงสนับสนุนการบังคับใช้โทษประหารแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ต�าหนิจาก

กลุม่สทิธมินษุยชนระหว่างประเทศกต็าม	 เหตสุมาชกิลทัธโิอมชนิรเิกยีว	 ปล่อยแก๊สพษิ

ซารินในรถไฟฟ้าใต้ดินโตเกียว	 ปี	 ๒๕๓๘	 ในช่วงเวลาเร่งด่วน	 ท�าให้มีผู้เสียชีวิต	

๑๓	คน	ป่วยและบาดเจ็บอีกหลายพันคน	

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งปากีสถาน ยืนยันว่าการนับคะแนนเลือกตั้งที่ล่าช้าเป็นผลจากปัญหาทางเทคนิค
							วันที่	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๖๑	 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(กกต.)	ปากีสถาน	นายซาร์ดาร์	มูฮัมหมัด
แถลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปิดคูหาว่า	 การเลือกตั้งเป็นธรรมและโปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นต์	 สาเหตุที่ล่าช้าเพราะเครื่อง
นับผลคะแนนแบบใหม่เกิดขัดข้องอย่างไม่คาดคิด	 การแถลงยืนยันดังกล่าวหลังจากนายชาห์บาซ	 ชารีฟ	 หัวหน้า
พรรคสันนิบาตมุสลิมปากีสถานนาวาซ	 (พีเอ็มแอล-เอ็น)	 ซึ่งเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันกล่าวหาว่า	 มีการโกงอย่าง
มโหฬารที่จะท�าให้ประเทศเสียหายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้	 พร้อมกับกล่าวหาเจ้าหน้าที่เลือกต้ังว่าขัดขวาง
ไม่ให้ตัวแทนพรรคร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน	 เช่นเดียวกับอีกหลายพรรคที่กล่าวหาว่ามีการบงการ
การนบัคะแนน	 ก่อนหน้านีใ้นช่วงหาเสยีงเลอืกต้ัง	พรรคพีเอม็แอล-เอน็
อ้างว่าถูกกองทัพกลั่นแกล้ง	 เพราะนายนาวาซ	 ชารีฟ	 หัวหน้าพรรค
ถกูปลดจากต�าแหน่งนายกรฐัมนตรเีมือ่ปีก่อนและจ�าคกุข้อหาทุจรติไม่กีวั่น
ก่อนการเลือกตั้ง	 เป็นการเอื้อให้แก่นายอิมราน	ข่าน	อดีตนักคริกเก็ต
ขวัญใจประชาชนที่ผันตัวมาเป็นนักการเมือง
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หลายพรรคการเมืองในปากีสถานรวมตัวกันไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
	 วันที่	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 นายเมาลานา	 ฟาซาล	 อูร์	 เรห์มาน	 ประธานพันธมิตรเอ็มเอ็มเอ	
ซึ่งเป็นการรวมตัวของพรรคการเมืองเคร่งศาสนาอิสลาม	 ๕	 พรรค	 เปิดการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่า	 ไม่ยอมรับ
ผลการเลือกต้ังเมื่อวันที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 และจะเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่	 ด้านพรรค
สันนิบาตมุสลิมปากีสถาน-นาวาซ	 (พีเอ็มแอล-เอ็น)	 ของอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาซ	 ชารีฟ	 แสดงท่าทียอมรับว่า
นายอิมราน	 ข่าน	 อดีตนักคริกเก็ตชื่อดังเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่	 หลังจากตอนแรกยังไม่ยอมรับผลคะแนนที่
ยังนับไม่เสร็จสิ้น	 ขณะท่ีคณะสังเกตการณ์จากสหภาพยุโรป
มองว่า	 เป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียม	
นายข่าน	วยั	๖๕	ปี	ประธานพรรคปากสีถานเทห์รคี	อ	ีอนิซาฟ
กล่าวสุนทรพจน์ประกาศชัยชนะตั้งแต่วันที่	 ๒๖	 กรกฎาคม	
ทั้งที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ	 พร้อมกับเสนอจะสอบสวน
เสียงครหาเรื่องมีการโกงการเลือกตั้ง	 เพราะต้องการให้
ประเทศสามัคคีกันภายใต้การน�าของเขา	

โฆษกพรรคซีพีพีของกัมพูชาเผยว่าพรรคจะตั้งรัฐบาลใหม่ภายใน ๖๐ วัน หลังชนะเลือกตั้ง

	 วันที่	 ๓๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑	 โฆษกพรรคซีพีพีเผยว่า	 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม	 สีหมุน	ี

จะทรงโปรดเกล้าฯ	ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่เปิดการประชุมภายใน	๖๐	วัน	นับจากวันเลือกตั้ง	

๒๙	 กรกฎาคม	 และจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังการประชุม	 คาดว่าจะเป็นวันที่	 ๒๕-๒๖	 กันยายน	 ส่วนโฆษก

รัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงว่า	 รัฐบาลใหม่มีเป้าหมายเรื่องการปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล	 การรักษาการเติบโต

ทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับสูงต่อไป	 การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพทางสังคม	 ขณะที่กระทรวงต่างประเทศ

แถลงว่า	 หวังว่าประชาคมโลกจะยังให้การสนับสนุนกัมพูชาต่อไป	 ด้านนายสม	 รังสี	 อดีตแกนน�าฝ่ายค้านที่ลี้ภัย

อยูใ่นฝรัง่เศสกล่าวกบัสือ่ว่า	 การเลอืกตัง้นีไ้ม่ได้สะท้อนถงึเจตนารมณ์ของประชาชนแต่อย่างใด	 เพราะพรรคซพีพีี

กวาดที่นั่งในสภาไปหมดทั้ง	 ๑๒๕	 ที่นั่ง	 ฝ่ายค้านกัมพูชาและนักวิเคราะห์ชี้ว่า	 การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสีย

ร้อยละ	 ๘.๔	 ของบัตรลงคะแนนทั้งหมด	 ๗.๖๔	 ล้านใบ

เป็นการแสดงออกของประชาชนทีต้่องการประท้วงการเลอืกตัง้

สหภาพยุโรป	 (อียู)	 แถลงว่า	 การเลือกตั้งไม่มีการแข่งขนั

อย่างแท้จริงและไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง

จึงไม่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ประชาธิปไตยของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ชาวกัมพูชา	ผลการเลือกตั้งจึงขาดความน่าเชื่อถือ	
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สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)หวังจะท�าข้อตกลงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์กับรัสเซีย 
	 วันที่	 ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน	 มีการหารือเรื่องการท�า
ข้อตกลงความปลอดภัยไซเบอร์กับรัสเซีย	 ซึ่งจะเผยแพร่ในวันปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	 ๔	 สิงหาคมนี้	 ส�าเนาร่างเอกสารระบุว่า	 อาเซียนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือ
เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์กับรัสเซียผ่านการออกแถลงการณ์
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัสเซีย	 ประธานอาเซียนสิงคโปร์
วาระปัจจุบันเพิ่งถูกโจมตีไซเบอร์ครั้งร้ายแรงที่สุดเม่ือไม่นานมานี้
เมื่อแฮกเกอร์เจาะฐานข้อมูลสุขภาพของหน่วยงานรัฐ	 เข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวของประชาชน	 ๑.๕	 ล้านคน	 มีนายกรัฐมนตรีลี	 เซียนลุง
รวมอยู ่ด ้วย	 ขณะท่ีเม่ือต้นปีมาเลเซียเผยว่า	 ได้สกัดแฮกเกอร์
ที่พยายามเจาะระบบธนาคารกลาง	

นายอัลอาบาดีของอิรักกล่าวว่า อิรักไม่เห็นด้วยกับมาตรการคว�่าบาตรของสหรัฐที่มีกับอิหร่าน 
	 วันที่	 ๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 นายไฮเดอร์	 อัลอาบาดี	 นายกรัฐมนตรีอิรัก	 กล่าวว่า	 มาตรการคว�่าบาตร
อิหร่านเป็นกลยุทธ์ท่ีผิดพลาดและไม่ถูกต้อง	 แต่อิรักจ�าเป็นต้องท�าตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาว
อิรักไว้	 ก่อนหน้าน้ีประธานาธิบดีโดนัลด์	 ทรัมป์	 ผู้น�าสหรัฐประกาศว่าบริษัทที่ยังท�าธุรกิจกับอิหร่านจะต้องโดน
ค�าส่ังห้ามติดต่อกับสหรัฐอีกต่อไป	 ขณะที่มาตรการคว�่าบาตรอิหร่าน
เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันอังคาร	 สหรัฐและอิหร่านเป็นพันธมิตร
รายใหญ่และเพ่ือนบ้านของอิรัก	 ซึ่งมาตรการคว�่าบาตรล่าสุดท�าให้
รัฐบาลอิรักอยู่ในภาวะล�าบากใจ	 มาตรการคว�่าบาตรของสหรัฐที่มี
กับอิหร่านมีเป้าหมายสกัดการเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐ	 การค้าเหล็ก	
ถ่านหิน		ธุรกิจซอฟต์แวร์	และยานยนต์	ขณะที่ราคาน�้ามันโลกปรับขึ้น
ในวันอังคารตามความกังวลว่ามาตรการคว�่าบาตรจะส่งผลให้ปริมาณ
น�้ามันในตลาดโลกลดลง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ซิมบับเว ประกาศให้ประธานาธิบดีเอ็มเมอร์ซอน นังกา-กวา ชนะการเลือกตั้ง

	 วันที่	๓		สิงหาคม	๒๕๖๑	ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(กกต.)	ซิมบับเวประกาศว่า	ประธานาธิบดี

นงักา-กวาวัย	๗๕	ปี	ได้คะแนนร้อยละ	๕๐.๘	น�านายเนลสนั	ชามซิา	หวัหน้าพรรคฝ่ายค้านเอม็ดซี	ีทีไ่ด้ร้อยละ	๔๔.๓		

จากการเลือกตั้งได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง	 ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งรอบสอง	 ทั้งนี้ก่อนที่	 กกต.	 จะประกาศผล	 โฆษก

พรรคเอ็มดีซี	 ได้ข้ึนไปบนเวทีของศูนย์ประกาศผล	 ประณามว่าเป็นการนับคะแนนจอมปลอมก่อนถูกต�ารวจ

น�าตัวออกไป	และเมื่อ	 กกต.	 ประกาศผล	 เขากล่าวว่า	 พรรคเอ็มดีซี

ไม่ยอมรับและจะฟ้องศาล	 ขณะเดียวกันทหารต�ารวจออกลาดตระเวน

ตามท้องถนนในกรุงฮาราเรตลอดคืนที่ผ่านมาไม่มีรายงานการประท้วง

ครั้งใหม่หลัง	 กกต.	 ประกาศผลการเลือกตั้ง	 ต่างจากเม่ือวันพุธที่

กองทัพยิงกระสุนจริงใส่ผู้สนับสนุนพรรคเอ็มดีซีที่ประท้วงการเลือกตั้ง

ว่ามีการโกง	ผู้ประท้วงเสียชีวิต	๖	คน

นายนังกา-กวาวัย

นายไฮเดอร์ อัลอาบาดี
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นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชาประกาศเลื่อนก�าหนดการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ 
 วันที่	 ๘	 สิงหาคม	 ๒๖๕๑	 นายฮุน	 เซน	 นายกรัฐมนตรีกัมพูชา	 กล่าวต่อบรรดาแรงงานสิ่งทอใน
จังหวัดก�าปงสปือ	 ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศว่า	 จะตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในวันที่	 ๖	 กันยายน	 โดยเป็นการ
เลื่อนขึ้นเร็วกว่าก�าหนดเดิมในวันที่	 ๒๐	 กันยายน	 ทั้งนี้	 กัมพูชามีก�าหนดเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่	 ๕	 กันยายน	
จากน้ันที่ประชุมจะลงมติเพื่อตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้น	 และในตอนบ่ายก็
จะมีพิธีสาบานตนของรัฐบาลชุดใหม่	 คณะรัฐบาลชุดใหม่จะเริ่มเปิดประชุมเป็น
ครั้งแรกในวันท่ี	 ๗	 กันยายน	 การเลื่อนก�าหนดวันตั้งรัฐบาลชุดใหม่ให้เร็วขึ้น	
ก็เพื่อให้เขาได้มีเวลาส�าหรับการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	
ครั้งที่	๗๓	ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๖๑	

นายทรูโด ยังคงกดดันซาอุดีอาระเบียในเรื่องเสรีภาพต่อไปแม้ว่าจะเกิดข้อพิพาททางการทูตครั้งใหญ ่
	 วันที่		๙		สิงหาคม		๒๕๖๑		นายจัสติน	ทรูโด	นายกรัฐมนตรีแคนาดา	กล่าวถึงข้อพิพาทกับซาอุดีอาระเบีย
ว่าเป็นเป็นความเห็นที่แตกต่างกันทางการทูต	และระบุว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา	นางคริสเทีย	ฟรีแลนด์	รัฐมนตรี
ต่างประเทศแคนาดาได้พูดคุยกับนายอเดล	 อัล-จูเบอีร์	 รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นระยะเวลานาน	
แต่เขาไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการสนทนาครั้งนี้	 นายทรูโด	 กล่าวว่า	 การเจรจาทางการทูตยังคงด�าเนินต่อไป
และแคนาดาก็ไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียไม่ราบรื่น	 ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่มีความ
ส�าคัญและก็มีความคืบหน้าบางประการในเรื่องของสิทธิมนุษยชน	 ขณะที่แคนาดายังคงมีจุดยืนไม่เปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของเสรีภาพและสิทธิของพลเมือง	นายอเดล	อัล-จูเบอีร์	รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย	ซึ่งไม่พอใจ
กับค�าเรียกร้องของแคนาดาที่ให้ปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองที่ถูกจับกุมในทันที	 กล่าวก่อนหน้านี้ว่า
ขณะน้ีไม่มีพื้นที่ส�าหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระบุว่ารัฐบาลแคนาดาทราบดีว่า
จ�าเป็นจะต้องด�าเนนิการอย่างไรเพือ่แก้ไขความผิดพลาดครัง้ใหญ่ท่ีเกิดขึน้	 ก่อนหน้าน้ี
รัฐบาลซาอุดีอาระเบียระงับการท�าข้อตกลงการค้าใหม่กับแคนาดาและสั่งขับ
นักการทูตแคนาดาออกนอกประเทศ	ทั้งยังยุติการสนับสนุนโครงการการศึกษาและ
การแพทย์ในแคนาดาด้วย

สหประชาชาติยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางการเมียนมาให้เดินทางเข้าไปปฎิบัติงานในรัฐยะไข่

 วันที่	 ๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 หรือ	 ยูเอ็นเอชซีอาร์	 และ	
ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 หรือ	 ยูเอ็นดีพี	 ได้ลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาลเมียนมาร์เมื่อเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา	 ซึ่งภายใต้ข้อตกลงน้ี	 ทางการเมียนมาจะยอมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเข้าไป
ท�างานในรัฐยะไข่	 ที่เป็นสถานที่ที่ชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือน	 หลังจาก
กองทัพเมียนมาเริ่มใช้ปฎิบัติการกวาดล้างรุนแรงในรัฐยะไข่	ตามข้อตกลงดังกล่าว	สหประชาชาติจะได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาช่วยเมียนมาในการสร้างสภาพพ้ืนที่ที่จะเกิดความปลอดภัยและโน้มน้าวให้ชาวโรฮิงญาที่อพยพไปยัง
บังกลาเทศเดินทางกลับมายังรัฐยะไข่	 แต่จนถึงขณะน้ี	 ชาวโรฮิงญายังไม่ยอมเดินทางกลับมาหากยังไม่มีการ
รับประกันในเรื่องของความปลอดดภัยและสิทธิข้ันพื้นฐาน	 เช่น	 การรับรองเป็นพลเมืองของเมียนมา	 ยูเอ็น
เอชซีอาร์และยูเอ็นดีพี	 ออกแถลงการณ์ร่วมระบุว่า	 ค�าขอเข้าพื้นที่ในรัฐยะไข่ที่ส่ง
ให้เมยีนมาตัง้แต่กลางเดือนมิถุนายนยังไม่ได้รับการตอบรบัใด	 ๆ	 จากทางการเมยีนมา
แม้ยูเอ็นเอชซีอาร์	 จะมีส�านักงานในรัฐยะไข่	 แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถท�างานใน
ภาคสนามได้อย่างเป็นอิสระ	 แถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้ทางการเมียนมา	 ยอมให้

เสรีภาพในการเดินทางและร่วมมือในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น

นายฮุน  เซน

นายจัสติน ทรูโด
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ถอดเอกสิทธิ์คุ้มครองนักการเมืองฝ่ายค้าน  ๒ คน อยู่เบื้องหลังความพยายามใช้โดรนสังหารประธานาธิบดี 

	 วันที่	๙		สิงหาคม	๒๕๖๑	สภาร่างรัฐธรรมนูญเวเนซูเอลาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์	ให้ถอดเอกสิทธิ์คุ้มครอง

ของนักการเมืองฝ่ายค้าน	๒	คน	ที่มีที่นั่งในสภา	ซึ่งฝ่ายค้านครองเสียงข้างมาก	 ได้แก่	 นายฮุลิโอ	บอร์เกส	และ

นายฮวน	 เรเกเซน	 โดยนายบอร์เกส	 ขณะนี้ก�าลังลี้ภัยอยู่ในกรุงโบโกตา	 ของโคลอมเบีย	 ส่วนนายเรเกเซน	 ได้ถูก

จับกุมแล้ว	เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา	ประธานาธิบดีมาดูโร	ได้กล่าวหาทั้งสองคนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายาม

ลอบสังหารเขาโดยใช้โดรนติดระเบิด	ขณะที่เขาก�าลังกล่าวสุนทรพจน์	ที่ปะร�าพิธีกลางแจ้งกับทหาร	อย่างไรก็ตาม

พรรคฝ่ายค้านปฏิเสธข้อกล่าวหา	 โดยระบุว่า	 นายมาดูโร	 จัดฉากเหตุการณ์ดังกล่าว	 เพื่อเป็นข้ออ้างจัดการ

นักการเมืองฝ่ายค้านท่ีต่อต้านรัฐบาล	 ด้านประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ

กล่าวว่า	นายบอร์เกส	และนายเรเกเซน	เป็นเพียงนักการเมือง	๒	คนแรก

ที่ถูกด�าเนินการในการสอบสวนเร่ืองการใช้โดรนติดระเบิดโจมตีครั้งนี้

ขณะที่มีการระบุว่า	มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด	๑๙	คน	ซึ่ง	๖	คน	 ในจ�านวนนี้

ถกูจับกมุแล้ว	 โดยมกีารระดมคน	 ๑๑	 คน	 จากการชมุนุมต่อต้านนายมาดโูร

และน�าไปฝึก	แถบพรมแดนติดกับโคลอมเบีย	

คณะกรรมการการเลือกตั้งอิสระ (กกต.) ของอิรักเผยแพร่ผลการนับคะแนนใหม่

	 วนัที	่	๑๐		สงิหาคม	๒๕๖๑		คณะกรรมการการเลอืกตัง้อสิระ	(กกต.)	ของอริกัเผยแพร่ผลการนับคะแนนใหม่	

หลังจากรัฐสภามีค�าสั่งเมื่อเดือนมิถุนายนให้นับคะแนนใหม่	 เนื่องจากมีเสียงครหาอย่างกว้างขวางเรื่องความซื่อสัตย์

ในการลงคะแนน	 ผลการนับคะแนนใหม่สอดคล้องกับผลการนับครั้งแรก	 พรรคของนายมอกตาดา	 อัล	 ซาดร์	

ยังคงครองได้ท่ีน่ังมากที่สุดเท่าเดิม	 ๕๔	 ที่นั่ง	 กลุ่มแกนน�าชีอะห์ยังคงตามอยู่เป็นอันดับสอง	 แต่ได้เพิ่มเป็น	

๔๘	 ที่นั่ง	 และกลุ่มของนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์	 อัล	 อาบาดี	 ได้อันดับสาม	 ๔๒	 ที่นั่ง	 นายอาบาดีจะท�าหน้าที่

นายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปจนกว่าอิรักจะมีรัฐบาลใหม่	

	 พรรคต่าง	 ๆ	 ในอิรักยังไม่สามารถตกลงกันเรื่องตั้งรัฐบาลผสมทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว	 ๓	 เดือน	

นายซาดร์ตั้งเงื่อนไข	 ๔๐	 ข้อ	 ส�าหรับผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 เช่น	 ไม่สังกัดพรรคการเมือง	 ไม่ลง

เลือกตั้งอีกสมัย	 หากไม่เป็นไปตามน้ันก็จะไม่เข ้าร ่วมรัฐบาลผสม

ความไม่แน่นอนในการตั้งรัฐบาลใหม่ยิ่งท�าให้ชาวอิรักประท้วงไม่พอใจ	

เพราะต้องทนกับบริการพ้ืนฐานย�่าแย่	 อัตราว่างงานสูง	 และการฟื้นฟู

ประเทศเป็นไปอย่างล่าช้านับแต่เปิดฉากสู้รบกับกลุ่มรัฐอิสลาม	 (ไอเอส)	

ตั้งแต่ปี	๒๕๕๗	และยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน

นายนิโคลัส มาดูโร

นายมอกตาดา อัล ซาดร์



28เอกสารข่าวรัฐสภา

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเลือกประธานองค์กรมุสลิมเป็นคู่สมัครในการเลือกตั้ง 

	 วันที่	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 นายโจโก	 ดีวิโดโด	 ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย	 วัย	 ๕๗	 ปี	 ประกาศต่อผู้

สนับสนุนว่า	 เลือกนายมารุฟ	 อามิน	 วัย	 ๗๕	 ปี	 ประธานสภาอูเลมาอินโดนีเซีย	 ซึ่งเป็นองค์กรมุสลิมสูงสุดของ

ประเทศและประธานนาห์ดลาตุล	อูลามา	องค์กรมุสลิมใหญ่ที่สุดในโลก	เป็นผู้สมัครชิงต�าแหน่งรองประธานาธิบดี

คู่กับเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดี	 ๑๗	 เมษายนปีหน้า	 พร้อมกับย�้าว่า	 ต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น

การต่อสู้ทางความคิดและความส�าเร็จ	 ไม่ใช่การสร้างความแตกแยก	 เอเอฟพีตั้งข้อสังเกตว่า	 การประกาศ

ตัวผู้สมัครคู่เป็นบุคคลท่ีเคร่งศาสนาอาจช่วยเรียกคะแนนจากกลุ่มเคร่งศาสนาให้แก่ประธานาธิบดีวิโดโด	 แต่อาจ

สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหัวก้าวหน้า	 เพราะนายอามิน	 มักแสดงความเห็นดูหมิ่นคนกลุ่มน้อย	

เช่น	กลุ่มรักเพศเดียวกัน	อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ท�าให้นายบาซูกี	ปูร์นามา	หรืออาฮก	อดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาถูกจ�าคุก

เมื่อปีก่อน	จากการประกาศว่าเขาดูหมิ่นศาสนา	ส่วนคู่แข่งของนายวิโดโด

กับนายอามิน	 คือ	 พล.ท.	 ปราโบโว	 ซูเบียนโต	 นายพลเกษียณราชการ

วัย	 ๖๖	 ปี	 ที่เคยพ่ายให้วิโดโดมาแล้วในการเลือกตั้งปี	 ๒๕๕๗	 และ

นายซันเดียกา	อูโน	รองผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา	วัย	๔๙	ปี

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะชนะเลือกตั้งประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) อีกสมัย

	 วันที่	 ๑๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 นายชิเกรุ	 อิชิบะ	 วัย	 ๖๑	 ปี	 อดีตรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีเกษตร	

ป่าไม้และประมง	 ประกาศว่า	 จะลงสมัครชิงต�าแหน่งประธานพรรคแอลดีพี	 ในการเลือกตั้งวันที่	 ๒๐	 กันยายน	

โดยชูเรื่องกอบกู้ความไว้วางใจทางการเมือง	 แต่ผลการส�ารวจของสื่อพบว่า	 นายอาเบะวัย	 ๖๓	 ปี	 ซ่ึงด�ารง

ต�าแหน่งประธานพรรคมาตั้งแต่เดือนกันยายน	 ๒๕๕๕	 และน�าพรรคชนะเลือกต้ังในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน

มีเสียงสมาชิกแอลดีพีในมือแล้วร้อยละ	๗๐	จากทั้งหมด	๔๐๕	เสียง	ส่วนอีก	๔๐๕	เสียง		 จะจัดสรรตามคะแนน

ที่ได้จากสมาชิกพรรค	 หากไม่มีผู้สมัครคนใดได้เสียงข้างมากในการลงคะแนนรอบแรก	 ก็จะ จัดการลงคะแนน

รอบสอง	 เป็นการลงคะแนนของ	สมาชิกพรรค	๔๐๕	เสียง	และสาขาพรรคระดับท้องถิ่น	๔๗	เสียง	ด้านนายฟูมิโอะ

กิชิดะ	อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศถอนตัวตั้งแต่ยังไม่เริ่มการแข่งขัน	 ขณะที่นางเซอิโกะ	 โนดะ	 รัฐมนตรีมหาดไทย

ที่หวังเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศต้องได้เสียงสนับสนุนอย่างน้อย	 ๒๐	 เสีย ง	 จึงจะมีสิทธิ

ลงเลือกตั้งชิงประธานพรรคประธานพรรคแอลดีพีคนใหม่จะได้ด�ารงต�าแหน่งวาระ	 ๓	 ปี	 และค่ อนข้างแน่ชัด

ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากพรรคแอลดีพีครองเสียงข้างมากในรัฐสภา	 สถานีโทรทัศ น์เอ็นเอชเคเผยผล

ส�ารวจช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมาว่า	 ผู ้ตอบร้อยละ	 ๓๕.๖	 สนับสนุน

พรรคแอลดีพีทิ้งขาดพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งญ่ีปุ่น	 ฝ่ายค้าน

ทีม่ีเสยีงสนบัสนนุเพียงรอ้ยละ	 ๕.๖	 ขณะที่ผูต้อบร้อยละ	 ๔๓.๒	 ไม่ชอบ

พรรคใดเป็นพิเศษ	 ญี่ปุ่นจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนเมษายนปีหน้า

และเลือกตั้งวุฒิสภาในเดือนกรกฎาคมปีหน้า

นายชินโซ อาเบะ
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คณะกรรมาธิการ

แวดวง

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วนัท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศนูย์บรกิาร (Call Center) ช้ัน ๑ อาคารรฐัสภา ๒ พลเอก สกนธ์ สจัจานติย์ 
ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และคณะ ให ้การต ้อนรับนายสุทิน แสงสาคร อิหม ่าม
มัสยิดเกาะปันหยีดารุสลาม และคณะ ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะ 
เพื่อแสดงความขอบคุณ จากกรณีที่หมู่บ้านเกาะปันหยีไม่มี
ไฟฟ้าใช้ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการได้น�าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม 
และแจ้งขอความร่วมมอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ท�าให้การด�าเนินการ
มีความก้าวหน้าและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 
ประธานคณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการด�าเนินงานด้านสาธารณสขุ
ตามนโยบายและยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการงบประมาณในพืน้ที่
และระบบการให้บริการการส่งต่อผู้ป่วย รวมท้ัง การให้บริการ
ในระบบปฐมภูมิ โดยมีนางพรรณทิพา มีธรรม รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยงยุทธ ตรีสกุล
ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะ ร่วมต้อนรับ 
พร้อมบรรยายสรุปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดล�าพูน นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังการบรรยายสรุป พร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ  นายอรรษิษฐ ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการด�าเนินการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และ
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีภารกิจโครงสร้าง
และกรอบอัตราก�าลงัของศนูย์ด�ารงธรรมจังหวดั และศูนย์ด�ารงธรรม
อ�าเภอ รวมถึงประเด็นการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักของ
ผู ้ประกอบการในพื้นที่ และการด�าเนินการขออนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการด�าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด และการบูรณาการรองรับการปฏิรูปประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดล�าพูน
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คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ คนทีส่อง พร้อมด้วยพลเอก ดนยั มชีเูวท ประธานคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายวิทวัส บุญญสถิตย์ โฆษกคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก กลุ่มภาคีเครือข่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย น�าโดย นายณรงค์ศักดิ์ 
กิจพิทักษ์ ประธานชมรมชาวไร่บ่มเอง เพื่อแสดงความขอบคุณที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ผลักดันและ
ประสานงานเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ปลูกใบยาสูบ จากกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส ่วนจังหวัดแพร ่  ได ้ เข ้าพบเพื่อยื่นหนังสือขอให ้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ
ผู ้ที่ได ้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงพิกัดอัตราภาษีสรรพ
สามิตซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบในพื้นที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๑๗ จังหวัด
และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกใบยาสูบ 

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดย พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้าน
พลังงานทดแทน พร้อมด้วย พลโท อ�าพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตาม
ด้านพลังงานฟอสซิล และคณะ ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการ Floating Solar Farm 
หรือโซลาร์ฟาร์มลอยน�้าแห่งแรกของประเทศไทยบนพื้นน�้าขนาด ๗ ไร่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมี
ด้วยการน�าเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดพิเศษมาออกแบบและพัฒนาเป็นทุ่นลอยส�าหรับใช้กับแผงโซลาร์
ซึ่ งประหยัดพื้น ท่ีได ้ถึงร ้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับ
การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบลอยน�้าชนิดอื่น ๆ จากนั้น
ศึกษาดูงานและรับฟังภาพรวมการด�าเนินธุรกิจโรงกลั่น
ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งมีก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ ๑๖๕,๐๐๐ บารเ์รลต่อวัน
คิดเป็นก�าลังการผลิตสัดส่วนร้อยละ ๑๓ ของก�าลัง
การกลั่นน�้ามันดิบทั้งหมดของประเทศไทย 
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรบัรอง ๑-๒ ชัน้ ๓ อาคารรฐัสภา ๒ พลอากาศเอก ชาล ีจนัทร์เรอืง ประธาน
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เป็นประธานเปิดการเสวนาเรือ่ง “กระตกุต่อมเทคโนฯ รบัมอืดจิิทลัพลกิโลก (Digital Disruption and Transformation)” 
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดเสวนาคร้ังนี้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
เตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจาก Digital Disruption ที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี ตลอดจนการน�าดจิทิลัเทคโนโลยมีาประยกุต์
ใช้ในการสร้างโอกาสให้กับทุกภาคส่วน เพื่อก�าหนดเป้าหมาย
การเติบโตในอนาคตและยกระดับการท�างานให้ก้าวทันกับกระแสโลก
ดิจิทัล พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้มีบทบาทส�าคัญในการพิจารณากฎหมายเพื่อ
เตรียมการจัดท�านโยบายและบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ 
ศึกษาดูงานการด�าเนินธุรกิจของ Big C Thang Long กรุงฮานอย และ
หารอืเกีย่วกบักฎหมายการลงทนุของชาวต่างชาต ิ จากนัน้ คณะฯ ได้ประชมุ
ทวิภาคีกับนางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของ
นักลงทุนไทยในเวียดนาม ข้อมูลด้านการค้าการลงทุน และเยี่ยมชม
ตลาดลองเบียนตลาดค้าส่งผลไม้ 

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายสมพร เทพสิทธา ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การอุปถัมภ์และคุ ้มครองพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น” ท้ังน้ี การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗ อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการ
พิจารณาในการจัดท�าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้แทนองค์การศาสนาได้มีโอกาสแสดงความเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทยเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ส�าหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้แทน
จากองค์การพระพุทธศาสนา ผู้แทนจากองค์การศาสนาอิสลาม 
ผู ้แทนจากองค์การศาสนาคริสต์ ผู ้แทนจากองค์การศาสนา
พราหมณ์ ฮนิดู ผู้แทนจากองค์การศาสนาซิกข์ ผูแ้ทนของหน่วยงาน
ราชการ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทวิภาคี
กับนายเหลา หนิงจวิน รองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมไทย-เมืองฉงจั่ว ซึ่งเป็นหนึ่งใน
นิคมอุตสาหกรรมที่ส�าคัญในกว่างซี ที่เน้นความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนเมืองฉง จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
น�้าตาลฝูหนานตงย่าตั้งอยู่อ�าเภอฝูสุย มีสายการหีบอ้อย ๑๗,๐๐๐ ตัน
ต่อวัน โรงงานดังกล่าวได้รับการรับรองระบบคุณภาพและการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลจากรัฐบาลจีน พร้อมทั้ง ได้เยี่ยมชมฐาน
สาธิตและการจ�าหน่ายนวัตกรรมที่เป็น Start up เป็นพื้นที่พัฒนาด้าน
ไฮเทคของนครหนานหนิง มีบริษัทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
รวมอยู่เพื่อผลิตและจ�าหน่ายสินค้านวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจ�านวนมาก

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธาน
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา
แผนโครงการและก�าหนดการศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ณ จงัหวดัจนัทบรุ ี โดยท่ีประชมุจะเดนิทางไปจังหวดัจันทบรุ ี เพ่ือหารอืกับผู้บรหิารจังหวดั 
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงประเด็นสถานการณ์ความม่ันคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
 จากนั้น ท่ีประชุมยังได้หารือเก่ียวกับประเด็นสิทธิประโยชน์ของเงินบ�าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่า
ด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
และการพัฒนาระบบราชการ จัดท�าความเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยท่ีประชุม
เห็นว่าประเด็นสิทธิประโยชน์ของเงินบ�าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการควรดูที่กลุ่ม
ข้าราชการบ�านาญที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลัก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ได้รับบ�านาญรายเดือนน้อยไม่เพียง
พอต่อการด�ารงชีพ ดังนั้น การจ่ายบ�าเหน็จด�ารงชีพ ควรอ้างอิงจาก
กลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ 
ที่ได้รับมอบหมาย ก�าลังอยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็น พร้อมจัดท�า
เป็นข้อเสนอแนะต่อไป

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติ

 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลต�าบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเรือเอก พลวัฒน์
สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการ
การสังคมกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติ และคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการดูแล ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุของอ�าเภอบ้านนาเดิม เทศบาลต�าบล
บ้านนา โรงเรียนผู้สูงอายุของบ้านนาเดิม และศูนย์เดย์แคร์
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คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต�ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ต�ารวจภูธรภาค ๘ พลต�ารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
กิจการต�ารวจ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต�ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และคณะ ศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มาตรการเก่ียวกับ
การเก็บรักษารถของกลาง และแนวทางการด�าเนินการเพื่อให้
ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะท่ีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานของต�ารวจภูธรภาค 
๘ เพื่อรวบรวมข้อมูลและน�าไปประกอบการพิจารณาศึกษาตาม
หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ

 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พลเอก ยุทธศิลป์
โดยช่ืนงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการแรงงาน ในคณะ
กรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมและศึกษา
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตออกนอก
เขตพื้นที่ควบคุมของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีไม่มีสัญชาติไทย
ที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอเวียงแหง โดยมีนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอ�าเภอ
เวยีงแหง ให้การต้อนรบั จากนัน้ เข้าร่วมประชมุกับนายอ�าเภอเวยีงแหง
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชุมชน และตัวแทนชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ฯ ที่อาศัยอยู่ในอ�าเภอเวียงแหง ในประเด็นเกี่ยวกับการ
ท�างานของคนต่างด้าวท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ ์ที่ไม่มี
สัญชาติไทย

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติ

 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัดหนองคาย พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ 
สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติ และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ และ 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการตรากฎหมายร่างพระราช
บัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
 จากนั้น เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส ่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. …. สัญจร ครั้งที่ ๒” ณ โรงแรมอมันตา จังหวัด
หนองคาย โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ รบัทราบข้อมลู
และให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
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คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต�ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกานดาฮอลล์ ชั้น ๒ โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด

ภูเก็ต พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการ

ต�ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แนวทางด�าเนินการให้ประชาชนสวมหมวก

นิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน และโดยเฉพาะประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตระหนักถึงความส�าคัญ

ในการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์บนท้องถนน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและน�าเสนอข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทางการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยมี

ผู้แทนจากส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนองค์กรอิสระ 

องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด

เล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องวายุภักษ์ ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย พันต�ารวจโท 

พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และคณะ เดินทางเข้าพบนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับ

แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย พร้อมทั้ง หารือเกี่ยวกับ

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการ

พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย และช่วยเหลือคนจนไม่ให้มีหนี้สินทั้งในและนอกระบบต่อไป
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กฎหมายควรรู้

พระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการและเหตุผล 

	 โดยที่โรงงานยาสูบ	 กระทรวงการคลังเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
แต่ไม่เป็นนิติบุคคล ทําให้มีข้อจํากัดบางประการในการดําเนินกิจการ	 ประกอบกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตเป็น
กิจการผูกขาดของรัฐ สมควรดําเนินการโดยนิติบุคคลซ่ึงจัดขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะและกําหนดให้มีคณะกรรมการ
การยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อทําหน้าที่และมีอํานาจวาง
นโยบายและควบคุมกิจการอันจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมและขจัดอุปสรรคในการดําเนิน
ธรุกจิ	รวมท้ังส่งเสรมิด้านการวิจยัและพฒันา	การปรบัปรงุและควบคุมมาตรฐานการผลติ	โดยคํานึงถึงความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม	จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ

	 การยาสูบแห่งประเทศไทย
	 การยาสบูแห่งประเทศไทย หรือ “ยสท.” (Tobacco 
Authority of Thailand : TOAT )	 จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ	 ใบยา	 หรือ
ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	ทั้งในและนอกราชอาณาจักร	 รับจ้าง
ผลติยาสบูเพือ่ส่งออกไปจาํหน่ายนอกราชอาณาจกัร ดาํเนนิ
ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรม หรือธุรกิจส่งเสริมให้มีการศึกษา	 วิจัย	
พัฒนา	 และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบ	
ใบยา	 หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	 และให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐในการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิด	เกี่ยวกับยาสูบ	ใบยา	หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	
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	 อ�านาจหน้าที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	
	 การยาสูบแห่งประเทศไทย มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ยสท.	
ทั้งในและนอกราชอาณาจักรและมีอํานาจในการถือกรรมสิทธิ์	มีสิทธิครอบครอง	มีทรัพยสิทธิต่าง ๆ	หรือมีสิทธิอื่น
กระทํานิติกรรมใด ๆ ช่วยเหลือ แนะนํา ให้คําปรึกษา ฝกอบรม ให้ความรู้หรือความร่วมมือทางวิชาการ	 เกี่ยวกับ
ยาสูบ	ใบยา	หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	กู้หรือยืมเงิน	ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน
เพื่อส่งเสริมกิจการใบยา	 อุตสาหกรรมยาสูบ	 หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	 สามารถออกพันธบัตรหรือตราสาร
อื่นใดเพื่อใช้ในการลงทุน	 จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง	
กบักจิการของ ยสท. ทัง้นี ้ บรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัทีจ่ดัตัง้ในราชอาณาจกัรจะมคีนต่างด้าว ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวถือหุ้นอันเป็นทุนเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียนของบริษัท
นั้นไม่ได้	 สามารถเข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐทั้งในและนอกราชอาณาจักร	
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล  หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ	ยสท.	

	 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
	 ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินเก้าคน	 โดยให้คณะรัฐมนตรีเป็น
ผู ้แต่งตั้งประธาน กรรมการ และกรรมการ ต้องมีความรู ้ความเช่ียวชาญ ด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม	
วิทยาศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 การบริหาร	 เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมาย	 มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสามปี	และดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกินสองวาระ
	 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ	 ให้คณะ
กรรมการ	 ประกอบด้วย	 กรรมการท้ังหมดท่ีมีอยูจ่นกว่าจะมกีารแต่งตัง้ประธานกรรมการหรอืกรรมการแทนตาํแหน่ง
ที่ว่าง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว	

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างหรือในกรณีท่ีคณะ
รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง	 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว
	 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 ๑.	ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจ
	 ๒.	ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการประกอบกิจการใบยา	 หรอืการดาํเนินการ	 เกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น	

	 ๓.	ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงาน	
	 ๔.	ออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	
	 ๕.	ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ	และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ	
	 ๖.	ออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ	 แต่งตั้ง	 การประเมินผลงาน	 การเลื่อนเงินเดือน	 หรือ										

ลดเงินเดือน	วินัยและการลงโทษทางวินัย	การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษทางวินัย	การออกจากตําแหน่ง	
ตลอดจนการกําหนดตําแหน่ง	อัตราเงินเดือน	ค่าจ้าง	และเงินอื่น	ๆ	ของพนักงาน	และลูกจ้าง	
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	 ๗.	ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์	 หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน	 ลูกจ้าง	

และครอบครัว	

	 ๘.	ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบและเคร่ืองแต่งกายของประธานกรรมการ	 กรรมการ	 ผู้ว่าการ	 และ

พนักงาน	

	 ๙.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 ผู ้ว ่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการยาสูบ

แห่งประเทศไทย	 มวีาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละไม่เกินสีปี่	 และอาจได้รบัแต่งตัง้อีกได้	 แต่ต้องไม่เกินสองวาระตดิต่อกนั

และให้ผู้ว่าการฯ	แต่งตั้งพนักงาน	จํานวนไม่เกินสองคน	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่ของผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 ๑.	บรรจุ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	เลื่อน	ลด	ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	ลงโทษทางวินัย	และกิจการอื่น	ด้านการ

บริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง	 ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด	 แต่ถ้าเป็นพนักงาน

ตั้งแต่ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบ	จากคณะกรรมการก่อน	

	 ๒.	วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและ	 ลูกจ้าง	 โดย

ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด

	 ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด หรือเม่ือตําแหน่ง ผู้ว่าการว่างลงและยัง

มิได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าการ	 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานในระดับรองผู้ว่าการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน	แต่ใน

กรณีที่ไม่มีรองผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็น

ผู้รักษาการแทน	ให้ผู้รักษาการแทนผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจอย่างเดียวกับผู้ว่าการ

 การก�ากับดูแลและควบคุมการยาสูบแห่งประเทศไทย

	 การยาสูบแห่งประเทศไทยจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ที่มีอํานาจ

กํากับกิจการของ	 ยสท.	 ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง	 แสดงความคิดเห็น	 ทํารายงาน	 กระทําการหรือยับยั้งการกระทําใด	

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ	 การดําเนิน

กิจการของ	ยสท.	ได้	

	 นอกจากนี้	ยสท.	ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน	จึงจะดําเนินการ	ดังต่อไปนี้ได้

	 (๑)	โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป	

	 (๒)	กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นจํานวนเกินคราวละหนึ่งร้อยล้านบาท	

	 (๓)	ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อใช้ในการลงทุน	

	 (๔)	จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเกินสิบล้านบาท	

	 (๕)	จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดในหรือนอกราชอาณาจักร	

	 (๖)	เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล
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จากพระที่นั่งอนันตสมาคม...
สู่สัปปายะสภาสถาน

    วิลาสิณี ฉายรัตนตระกูล*          

 หากกล่าวถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย พ.ศ. ๒๔๗๕ 

เชื่อได้ว่าประชาชนชาวไทยทุกคนต่างผ่านกระบวนการการบ่มเพาะความรู ้และ

การศกึษาเก่ียวกับเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ดงักล่าวมาเป็นอย่างด ี ทัง้จากหลกัสตูรการ

เรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีจัดโดยหน่วยงานของ

ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือแม้แต่การศึกษาด้วยตนเองอันมีที่มาจากความสนใจ

ส่วนบุคคล ในทางกลับกัน หากกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของอาคารรัฐสภาไทย 

ซึ่งเป็นสถานที่ส�าคัญที่ใช้เป็นที่ประชุมส�าหรับสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และการ

ประชุมร่วมของสองสภานั้น กลับพบว่าประชาชนชาวไทยน้อยคนนักที่รู ้จักประวัติ

ความเป็นมาของอาคารแห่งนี้ ทั้งที่อาคารดังกล่าวอยู ่คู ่กับสถาบันและอ�านาจ

นิติบัญญัติของไทยมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กล่าวคือ ประวัติอาคาร

รัฐสภาไทยน้ันมีจุดเริ่มต้นคู่ขนานกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยภายหลัง

จากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้คณะราษฎรใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่ประชุม

สภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของผู้แทนราษฎรไทยชุดแรก เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๔๗๕ หรือภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๓ วัน ดังนั้น พระที่นั่ง

 * วทิยากรชาํนาญการ กลุมงานวิจยัและพัฒนา สํานกัวชิาการ สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร
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อนันตสมาคมจึงเป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย 

(พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๑๗) นอกจากน้ี ยังเป็นสถานท่ีประกอบ

พระราชพิธีและรัฐพิธีส�าคัญต่าง ๆ อาท ิ พระราชพธิสีถาปนา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลท่ี ๑๐ ครัง้ด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมกุฎราชกุมาร รัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย รัฐพิธีเปิดประชุมสภา เป็นต้น พระที่นั่ง

อนันตสมาคมถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ 

บริเวณถนนราชด�าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ด้วย

ทรงมีพระราชประสงค์ให้ใช้เป็นท่ีรับรองแขกบ้านแขกเมือง

ราชอาคนัตุกะและสถานทีส่�าหรบัประชมุปรกึษาราชการแผ่นดนิ

โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ ้าพระยายมราช

(ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง นายมาริโอ ตามานโย 

สถาปนิกชาวอิตาลีเป็นนายช่างออกแบบ ศาสตราจารย์

แกลิเลโอ คินี และนายซี ริกุลี เป็นช่างเขียนภาพ องค์พระที่นั่ง

อนันตสมาคมถูกสร้างด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราราประเทศ

อิตาลีด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

แห่งอิตาลี (Italian Renaissance) ลักษณะเป็นอาคารสูง

๒ ชัน้ มโีดมใหญ่อยู่ตรงกลาง และรายล้อมด้วยโดมเลก็อีก ๖ โดม ชัน้บนเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็นห้องโถง

ประชุมและห้องโถงส�าหรับประกอบพิธีต่าง ๆ ส่วนชั้นล่างประกอบด้วยห้องจ�านวน ๑๔ ห้อง แบ่งเป็นห้อง

ขนาดเล็ก ๑๐ ห้อง ห้องขนาดกลางและใหญ่ อย่างละ ๒ ห้อง และมีห้องโถงตรงกลางอีก ๑ ห้อง (คณะกรรมการ

การสื่อสารทางการเมือง, ม.ป.ป.; อิสริยา เลาหตีรานนท์, ๒๕๕๒) 

 ต่อมา เมื่อจ�านวนสมาชิกสภาเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของจ�านวนประชากรไทยที่ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้

พระที่น่ังอนันตสมาคมคับแคบเกินกว่าท่ีใช้เป็นที่ประชุมสภาได้อีกต่อไป คณะรัฐบาลชุดจอมพลถนอม กิตติขจร

จึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ขอพระราชทานที่ดินด้านหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม บริเวณถนน

อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งเดิมเป็นของหน่วยรถถัง กรมต�ารวจ เพื่อจัดสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีพื้นที่

มากกว่าเดิม หรืออาคารรัฐสภาปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๑๗–ปัจจุบัน) ซึ่งเริ่มด�าเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ และ

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ อาคารถูกออกแบบโดยนายพล จุลเสวก นายช่างสถาปนิกเอกของกรมโยธาธิการ

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการวาดแบบจากอาคารรัฐสภาบราซิล และมีบริษัทพระนครก่อสร้างเป็นผู้รับเหมา

ก่อสร้าง ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง ได้แก่ อาคารห้องประชุมรัฐสภาและส�านักงานเลขาธิการรัฐสภา อาคาร

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสโมสรรัฐสภา ในส่วนของอาคารห้องประชุมรัฐสภานั้นถูกใช้

เป็นที่ประชุมรัฐสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ภายหลังได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม
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อีกจ�านวน ๓ หลัง คือ อาคารที่ท�าการรัฐสภาและห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารจอดรถ และอาคารกองรักษาการณ์

และฝายอาคารสถานที่ในปัจจุบัน มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีกหลายอาคารภายในอาณาบริเวณของรัฐสภา

และมีการเปลี่ยนชื่อเรียกอาคาร ดังนี้ อาคารรัฐสภา ๑ อาคารรัฐสภา ๒ อาคารรัฐสภา ๓ อาคารสโมสร

รัฐสภาใหญ่ อาคารสโมสรรัฐสภาเล็ก อาคารกองรักษาการณ์และฝายอาคารสถานที่ อาคารจอดรถ พิพิธภัณฑ์

รัฐสภา ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก และเรือนนอนส�าหรับบุคลากรของส�านักรักษา

ความปลอดภัย (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔; พีโรภาส ตรีสุวรรณ, ๒๕๔๙; ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 

ส�านักประชาสัมพันธ์, ๒๕๕๕) 

 แต่ในที่สุด อาคารรัฐสภาปัจจุบันก็เริ่มประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับพระที่นั่งอนันตสมาคม ที่เป็นรัฐสภา

แห่งแรก กล่าวคือ ปัญหาพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากปัจจัยสองประการ คือ จ�านวนสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่มขึ้นตามจ�านวนประชากรไทย และจ�านวนข้าราชการที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ

การปฏิบตัหิน้าทีข่องสมาชิกรฐัสภา ด้วยเหตน้ีุ เมือ่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะรฐับาล ชุดนายสมคัร สนุทรเวช

มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บนที่ดินราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยนายธีรพล นิยม์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป (สถาปัตยกรรม) และคณะ

จากบริษัทสงบ ๑๐๕๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “สัปปายะ

สภาสถาน” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีบริษัท ซิโน–ไทย เอ็นจิเนียริ่ง

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ส�าหรับ

ค�าว่า “สัปปายะสภาสถาน” นัน้ แปลว่า “สภาแห่งความสงบร่มเยน็และ

ปัญญา” รปูแบบอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ลักษณะเป็น

อาคารสูง ๙ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น รวมเป็น ๑๑ ชั้น และห้องประชุม

สภารูปทรงครึ่งวงกลม ๒ ห้อง โดยแบ่งเป็น ห้องประชุมสุริยันส�าหรับ

สภาผู้แทนราษฎร และห้องประชุมจันทราส�าหรับวุฒิสภา ส่วนรูปแบบ

การตกแต่งภายในอาคารเป็นแบบอาคารสมัยใหม่ ซึ่งค�านึงถึงระบบการ
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ท�างานของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ต้อง

สอดประสานกันตามบทบาทหน้าท่ีขององค์กรนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ สัปปายะสภาสถานเริ่มก่อสร้าง 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง (ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร, ๒๕๕๔; คณะกรรมการการสื่อสารทางการเมือง, ม.ป.ป.; ฐะปะนีย์ จุฬารมย์, ม.ป.ป.) 

 จะเห็นได้ว่าประวัติอาคารรัฐสภาไทยนั้นมีจุดเริ่มต้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดย

มีอาคารรัฐสภาแห่งแรกคือ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม อาคารรัฐสภาปัจจุบัน และอาคารรัฐสภาแห่งใหม่คือ 

สัปปายะสภาสถาน ซึ่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา ควบคู่ไปกับพลวัตของการเมือง

ไทยและพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทย แม้ว่าในอนาคตจะมีการเคลื่อนย้ายจากอาคารรัฐสภาปัจจุบัน

ไปสู่สัปปายะสภาสถาน แต่พระที่นั่งอนันตสมาคมและอาคารรัฐสภาปัจจุบันจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์

การเมืองการปกครองไทยในฐานะอาคารที่ประชุมอันศักดิสิทธิ์ของอ�านาจฝายนิติบัญญัติให้อนุชนรุ่นหลังได้

ศึกษาเรียนรู้ และประทับไว้ในความทรงจ�าของทั้งสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานที่ครั้งหนึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่

อย่างแข็งขันเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอาคารรัฐสภาทั้งสองแห่ง
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เรื่องนารู

                   นารีลักษณ ศิริวรรณ *

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations) หรือ 

ASEAN กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ และตอมาไดมีการขยายความรวมมือในดาน

เศรษฐกิจและสังคม จนเกิดมีการจัดทํากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียนซึ่งเปนกฎหมาย

จัดระเบียบองคกรท่ีทําใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคล กลาวคือ เปนการวางกรอบกฎหมายและโครงสราง

องคกรใหกับอาเซียนเพื่อใชในการทํางานของประชาคมอาเซียน อยางไรก็ตาม การดําเนินความสัมพันธระหวาง

ประเทศสมาชิกในประชาคมยังอยูบนพื้นฐานของกฎหมายระหวางประเทศ ดังนั้นการทําสนธิสัญญาเพื่อกําหนด

สิทธิและหนาที่ของประเทศสมาชิก ตลอดจนการบูรณาการหรือการทํากฎหมายใหสอดคลองกันของประชาคม

อาเซียน จึงตองศึกษาพันธกรณีของอาเซียนทั้งในชวงกอนและภายหลังการมีผลบังคับใชของกฎบัตรอาเซียน

 สําหรับประเทศไทยมีหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินบทบาทในสวนของฝายรัฐบาลคือ

กรมอาเซยีน กระทรวงการตางประเทศ และคณะกรรมการผูแทนถาวรประจาํอาเซยีน (Committee of Permanent

Representatives: CPR) มีภารกิจในการสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรระดับ

รฐัมนตรอีาเซยีนเฉพาะสาขา รวมทัง้ประสานงานกับสาํนักงานเลขาธกิารอาเซยีนและสาํนักงานเลขาธกิารแหงชาติ

ตลอดจนดูแลความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนภายนอก ท้ังนี้ ภายใตแนวนโยบายการขับเคลื่อนในการสราง

ความสัมพันธอันดีและการสรางความรวมมือกับ

ภูมิภาคอาเซียนไวในกรอบทิศทางการพัฒนา

ในแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ÃÑ°ÊÀÒä·Â¡ÑºÍÒà«ÕÂ¹

 * วิทยากรชํานาญการพิเศษ กลุมงานวิจัยและพัฒนา สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร



๔๓เรื่องนาร�

 นอกจากบทบาทของรัฐบาลหรือฝายบริหารประเทศแลว ฝายนิติบัญญัติโดยหนวยงานในสังกัด

รัฐสภา ไดมีบทบาทสําคัญในดานตางประเทศควบคูกับรัฐบาลตลอดมา ดวยการเสริมสรางความเขาใจและความ

สัมพันธอันดีระดับโลกในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ และระดับภูมิภาคในเวทีรัฐสภาอาเซียนระหวางประเทศไทย

กับตางประเทศ เพื่อชวยแสวงหาแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของประชาคมโลก ดวยวิถีทางการทูตของ

รัฐสภาในดานตาง ๆ และจากการประเมินแนวโนมบริบท

ของประเทศไทยในอนาคต ภายหลังจากการเปลี่ยนผาน

เขาสู การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได

กําหนดใหมีภารกิจในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีและ

ความรวมมือในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศเพื่อสรางความ

เชื่อมั่นและภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับ

ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความ

รวมมือระหวางประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโนม

เพิ่มขึ้นในอนาคต อันนําไปสูการเสริมสรางความสัมพันธ ความรวมมือ ทั้งในดานการทําสนธิสัญญา ขอตกลง

หรือการเจรจาตอรองทางดานการเมือง สังคมและสิ่งแวดลอม การขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันระหวางกัน การเชื่อมโยงกันระหวางภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนา

ประเทศรวมกัน ตลอดจนการสงเสริมการสรางฐานการผลิตสินคา บริการและการประกอบธุรกิจมากขึ้น

 เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในฐานะองคกรสนับสนุน

การทําหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ ไดจัดตั้งศูนยประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ท้ังน้ี โดยการปฏิบัติภารกิจของกลุมงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจดานประชาคม

อาเซียนของรัฐสภาใหสอดคลองกับแนวโนมบริบทของประเทศไทยในอนาคต และนําไปสูการเสริมสรางความ

สัมพันธ ความรวมมือ การทําสนธิสัญญา ขอตกลงหรือการเจรจาตอรองในเวทีประชาคมอาเซียนทั้งในระดับ

ทวภิาคแีละพหภุาค ี อันนาํมาซึง่ผลประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนในอนาคต และเพือ่ใหการดาํเนนิงาน

ดานอาเซียนของรัฐสภาเปนประโยชนต อสถาบันนิติบัญญัติในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและ

ขอตกลงตาง ๆ ระหวางสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียน โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบดวย (๑) สงเสริม

ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในบริบทนิติบัญญัติ (๒) บริหารจัดการระบบฐานขอมูล

ที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน (๓) ประสานความรวมมือกับสวนราชการภายในและภายนอกตลอดจนหนวย

งานอืน่ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศทีเ่กีย่วของกบั

ประชาคมอาเซียนในความรวมมอือยางเปนทางการและ

ไมเปนทางการ (๔) ประชุมคณะกรรมการประชาคม

อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

และคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสวนราชการ

สังกัดรัฐสภา



๔๔เอกสารขาวรัฐสภา

 ตอมา ในป ๒๕๖๐ ไดมีการจัดทํา “เว็บไซตศูนย

ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” (ASEAN Community Center of 

the National Assembly) โดยความรวมมือระหวางสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย 

ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ไดแตงตั้งคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสวน

ราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อบูรณาการฐานขอมูล และเว็บไซตดาน

ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหเปนหนึ่งเดียวที่สามารถสืบคนได

ทั้งขอมูลดานประชาคมอาเซียน ขอมูลการพิจารณากฎหมายอาเซียน ตราสารอาเซียน งานวิจัยและงานวิชาการ

ดานประชาคมอาเซียน ขาวสารอาเซียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนเว็บไซตกับหนวยงานเครือขาย

ความรวมมือดานอาเซียนของรัฐสภา

 ปจจุบันแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ ไดกําหนด

พันธกิจในการสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหวางประเทศ และมียุทธศาสตร

การเสริมสรางความสัมพันธอันดี ตลอดจนความรวมมือในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหวางประเทศ 

โดยมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของท้ังในดานการรับรองคณะบุคคลสําคัญท่ีมาเยือนรัฐสภาไทย การเขารวมประชุม

รัฐสภาอาเซียน การเสวนาผูทรงคุณวุฒิดานอาเซียนในระดับภูมิภาค การเยี่ยมชมศูนยประชาคมอาเซียน

ของรัฐสภา การจัดเสวนาทางวิชาการดานการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการสรางเครือขายนักวิชาการ

ดานอาเซียน เพื่อสนับสนุนการทําหนาที่ของรัฐสภาตอไปในอนาคต

 

ขอมูล :- “คําสั่งสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่ ๑๙๓๔/๒๕๕๗” เรื่อง จัดตั้งศูนยประชาคมอาเซียน

 ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (๒๙ กันยายน ๒๕๕๗).

 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (๒๕๖๐). แผนยทุธศาสตรสาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑–

  ๒๕๖๔. สืบคน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ จาก http://www.intranet.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/group21/ewt_dl_link.

  php?nid=1018

 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (๒๕๕๘). ประวัติอาเซียน. สืบคน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ จาก

  http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nnid=40

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (๒๕๖๐). รายงานสรุปผลการดําเนินงานการบูรณาการฐานขอมูลและเว็บไซต

 ดานประชาคมอาเซียนของสวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ “เว็บไซตศูนยประชาคม

 อาเซียนของรัฐสภา”. กรุงเทพฯ: กลุมงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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